



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:22

หัวข้อข่าว: กยท.ผั่นัก'5เสื่อยาง' คิกออฟกองทุนพัลล.

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000



ออร์เดอร์ยางแท่งพุ่ง จีนกลับมาซื้อละลอกใหม่ ขณะฝนตกชุกภาคใต้ ของน้อยราคาทรงตัว 81 บริษัทได้กำไรเฉลี่ย 1 หมื่นล้าน พร้อมซื้อยางออกจากระบบ 20% ด้านผู้ว่าการ กยท. เตรียมคิกออฟกองทุนซื้อยาง 1.2 พันล้านสัปดาห์หน้า

นายชัยพจน์ เรืองวรรณวัฒนา นายกสมาคมค้ายางขึ้นไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงสถานการณ์ยางก้อนถ้วย ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ว่า ราคาอยู่ที่ 40-41 บาทต่อกิโลกรัม ถืออยู่ในระดับที่ทรงตัว ขณะที่ยางแท่ง STR 20 ราคาสวนกระแสยางประเภทอื่นโดยราคาปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการของผู้ค้ารายใหญ่คือจีน ได้กลับมาซื้อยางรอบใหม่ ทำให้การส่งมอบยางในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม หรือไตรมาส 3 กลับมาคึกคักอีกครั้ง

อย่างไรก็ดีในช่วงนี้มีฝนตกชุกในภาคใต้กว่า 40% ของพื้นที่ ส่งผลให้ราคายางในประเทศทรงตัว อีกด้านเป็นห่วงสถานการณ์แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในโรงงานวิสาหกิจแปรรูปยาง/โรงงานเอกชน ที่ก่อนหน้านี้ได้ปิดตัวลงไปกว่า 50% จากแรงงานหนีกลับประเทศ กว่าจะประชาสัมพันธ์ให้กลับมาได้เกรงกรอบเวลา 180 วันของรัฐบาลอาจจะไม่ทัน

"ล่าสุดได้รับการติดต่อจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ว่า ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 จะมีประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาทเพื่อเป็นทุน หมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ ซึ่ง 81 บริษัทในสมาคมพร้อมเข้าร่วมโครงการเพื่ออุดหนุนยางก้อนถ้วยและน้ำยางขึ้นออกจากระบบ 20% คาดหวังช่วยดันราคายางในประเทศ"



ดร.อีชัย สุขสะอาด

ด้านดร.อีชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. เผยความคืบหน้ากองทุนยางพาราที่ร่วมลงขันกับ 5 บริษัทผู้ค้ายางรายใหญ่ว่า อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบนิติบุคคล คาดจะใช้งบ 1,200 ล้านบาท เริ่มซื้อขายได้ประมาณสัปดาห์หน้า ส่วนการประชุมหารือแนวทางและมาตรการแก้ปัญหายางพาราในเวทีสภาไตรภาคียางพารา (ITRC) ครั้งที่ 28 ร่วมกับมาเลเซีย และอินโดนีเซียครั้งล่าสุด ได้มีมติเห็นชอบตามที่ไทยเสนอคือ จะเร่งดำเนินการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศให้เร็วขึ้นจากเดิมในช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนกันยายนี้ เพื่อกำหนดปริมาณลดการส่งออกยางที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ รวมถึงระยะเวลา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 สิงหาคมนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

EASY BRANCHES www.thainews.easybranches.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:23

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.ปล่อยขบวนรถขนยางฯ ลีดแรกถึงมือกรมชลประทาน



กยท.ปล่อยขบวนรถขนยางฯ ลีดแรกถึงมือกรมชลประทาน

เครดิต: MANAGER.CO.TH

12 ชั่วโมงที่ผ่านมา แสดงผล 7 ครั้ง



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางโครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มสูบ โดยวันนี้ (13 ก.ค.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ปล่อยขบวนรถขนยางลีดแรกให้กรมชลประทาน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการชลประทานปี 2560 ถือเป็นส่งเสริมการใช้ยางในประเทศตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ เบื้องต้น กยท. ต้องส่งแผ่นรมควันอัด 100 ดัน ในสต็อกโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกรเสถียรภาพราคาที่เกิดขึ้นในโกดังทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ 1 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และโกดังขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวันนี้เริ่มต้นทยอยส่งมอบยางจากทั้ง 2 โกดัง ประมาณ 40 ดัน ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบยางให้กลับกรมชลประทานจนครบ 100 ดัน ต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

MGR ONLINE <http://www.manager.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:24

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.ปล่อยขบวนรถขนยางฯ ลีตแรกถึงมือกรมชลประทาน

กยท.ปล่อยขบวนรถขนยางฯ ลีตแรกถึงมือกรมชลประทาน

โดย MGR Online



13 กรกฎาคม 2560 18:21 น.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มสูบ โดยวันนี้ (13 ก.ค.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ปล่อยขบวนรถขนยางลีตแรกให้กรมชลประทาน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการชลประทานปี 2560 ถือเป็นส่งเสริมการใช้ยางในประเทศตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ เบื้องต้น กยท.ต้องส่งแผ่นรมควันอัด 100 ตัน ในสต็อกโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนรักษาเสถียรภาพราคาที่ยึดเก็บในโกดังทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ 1 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และโกดังขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวันนี้เริ่มต้นทยอยส่งมอบยางจากทั้ง 2 โกดัง ประมาณ 40 ตัน ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบยางให้กลับกรมชลประทานจนครบ 100 ตัน ต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:25

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ พลิกโฉมวงการยาง ดัน กยท. และ ภาคเอกชน ร่วมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง

กระทรวงเกษตรฯ พลิกโฉมวงการยาง ดัน กยท. และ ภาคเอกชน ร่วมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง



การยางแห่งประเทศไทย — 13 กรกฎาคม 2560 17:13

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแถลงมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง มอบการยางแห่งประเทศไทย เร่งเตรียมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีผู้ประกอบการส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ทั้ง 5 บริษัท ร่วมกับ กยท. ลงทุนร่วมกัน องค์กรละ 200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ากองทุนตั้งต้น 1,200 ล้านบาท

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการสร้างเสถียรภาพราคายาง โดยมีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ 5 บริษัทผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของไทย ประกอบด้วย บริษัท ศรีดริงแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยฮิวายางพารา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยริบเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตกลงที่จะซื้อยางพารา โดยการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางขึ้น ซึ่งแต่ละองค์กรจะลงทุนร่วมกัน แห่งละ 200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ากองทุนตั้งต้น 1,200 ล้านบาท

"การร่วมมือกันสร้างเสถียรภาพราคายางระหว่าง กยท. และภาคเอกชนในครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการ และเป็นนิมิตหมายที่ดี ต่อขอขอบคุณ ผู้ประกอบการยางทั้ง 5 บริษัท ที่เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งกองทุนฯ ซึ่งหากมีการเข้าซื้อขายในตลาดจำนวนมากจะส่งผลดีต่อราคายาง และเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน" รมว.กษ. กล่าว
ดร.ธีรวิษ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ กยท. และบริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ทั้ง 5 ราย มีความเห็นร่วมกันว่า สถานการณ์ราคายางที่เกิดขึ้น จะต้องมีการแก้ไขและสร้างเสถียรภาพร่วมกัน จึงได้มีการร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาระดับราคาและผลผลิตต้นราคาให้อยู่ในระดับสมดุลอีกครั้ง โดยมีเงินทุนเริ่มต้นร่วมกัน 1,200 ล้านบาท ในการใช้ซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายจริงและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในหลักการแล้วหากใช้ในตลาดล่วงหน้า สามารถขยายผลได้ถึง 10 เท่า จากเงิน 1,200 ล้านบาท จะขยายผลได้ถึง 12,000 ล้านบาท และซื้อขายได้ประมาณ 200,000 ตัน ถือเป็นมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ราคายางกลับสู่ดุลยภาพได้เร็วขึ้น

"ภายในสัปดาห์นี้ จะมีการพูดคุยและหารือร่วมกับผู้จัดการตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) เพื่อหาแนวทางการระบียบ และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และ ในสัปดาห์หน้า ทั้ง ๖ องค์กร จะร่วมกันกำหนดเงื่อนไขแนวทางในการปฏิบัติให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป มาตรการในการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางถือเป็นนวัตกรรมใหม่และเป็นมาตรการที่มีการลงมือปฏิบัติจริง" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:26

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. แลกสถานการณ์ยางพารา พร้อมมาตรการขับเคลื่อนเพื่อสร้างเสถียรภาพราคายาง
วอนทุกภาคส่วนเชื่อมั่น... <http://www.thaipr.net/government/793252>

กยท. แลกสถานการณ์ยางพารา พร้อมมาตรการขับเคลื่อนเพื่อสร้างเสถียรภาพราคายาง วอนทุกภาคส่วนเชื่อมั่น พร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายางพาราในแนวทางเดียวกัน

Like 0 Share Tweet G+ 0

การยางแห่งประเทศไทย — 13 กรกฎาคม 2560 11:47



การยางแห่งประเทศไทย แลกสถานการณ์ยางพารา กำลังจะขยับตัวขึ้นปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นบวกสนับสนุนราคายาง พร้อมแนะแนวทางแก้ไขปัญหายางพารา เน้นมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพด้านราคา วอนทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ราคายางในปัจจุบันเป็นเพียงการปรับตัวในระยะสั้นเท่านั้น

ดร. ธิธิช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แลกถึงประเด็นสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศว่า ปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการใช้ยางพารามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศไทยส่งออกยางพาราในรูปแบบของวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้หลายครั้งที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของโลกมีการปรับเปลี่ยนก็จะส่งผลกระทบต่อราคายางด้วย โดยเมื่อเปรียบเทียบราคายางย้อนหลังกลับไปจะเห็นว่า แนวโน้มของยางพาราปรับตัวขึ้นลงตามวงจรของเศรษฐกิจ ซึ่งจริงๆ แล้วสถานการณ์

ในห้วงระยะเวลาที่มีความใกล้เคียงกับในห้วงเวลาที่ผ่านมา และในช่วงนี้ก็ยังมีลักษณะการเพิ่มขึ้นของราคายาง จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน จะกำหนดกรอบราคาในแต่ละปี ดังนั้นสิ่งสำคัญ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยหันมาใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นแทนการพึ่งพิงการส่งออก

ดร. ธิธิช สุขสะอาด เผยถึงสถานการณ์ด้านราคายางในช่วงนี้ว่า "สำหรับราคายางช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเล็กน้อย ยางแผ่นดิบ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 50.97 บาท/กิโลกรัม ลดลง 1.16 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควัน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 53.13 บาท/กิโลกรัม ลดลงเพียง 0.98 บาท/กิโลกรัม เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคายางของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่ง กยท. มองว่า ราคาได้ผ่านวิกฤตที่ลดลงอย่างรุนแรงแต่ละวันแล้ว แต่ราคายางที่ลดลงช่วงนี้ มีสาเหตุจากสต็อกยางของจีนที่ยังคงเพิ่มขึ้นเท่านั้น ส่วนปัจจัยพื้นฐานอื่นยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนราคายางทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ประกอบกับการขยายตัวในภาคการส่งออก หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% อีกทั้งราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ลดลง และปัจจัยด้านเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ทั้งจีน สหรัฐ และญี่ปุ่น ยังคงมีการขยายตัว ในภาคการผลิตจากดัชนี PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ) ของเดือนมิถุนายน ยังคงเพิ่มขึ้น และยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 สอดคล้องกับรายงานยอดขายรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่น ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.4 ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี รวมไปถึงปัจจัยสนับสนุนด้านสภาพอากาศ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศในช่วงนี้ มีปริมาณฝนร้อยละ 40-60 ในภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ส่วนพื้นที่ปลูกยางอื่น มีปริมาณฝนร้อยละ 60-70 ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยลง

"คาดว่า สถานการณ์ราคายางจะขยับตัวขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 ประเทศผู้ผลิตยางของโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในประชุมหารือร่วมกันในเวทีสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council - ITRC) ครั้งที่ 28 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประเทศไทยเสนอในการนำมาตรการจำกัดการส่งออกมาใช้อีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาราคายางผันผวนในระยะสั้น พร้อมทั้ง จะเร่งดำเนินการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศ ให้เร็วขึ้น จากเดิมกำหนดในช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนกันยายนีเพื่อประชุมหารือแนวทางและมาตรการแก้ปัญหายางพารา นับว่าเป็นปัจจัยบวกในเชิงจิตวิทยาที่จะกระตุ้นให้สถานการณ์ราคายางมีทิศทางดีขึ้น" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติม

ดร.ธีรวิทย์ กล่าวถึงมาตรการการและแนวทางแก้ปัญหาทางพารา ว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการยาง ทั้งการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา การดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท และการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติม ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง อีกจำนวน 11,460ครัวเรือน ในขณะเดียวกัน กยท. มีกองทุนพัฒนาพารา ซึ่งเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทางพาราทั้งระบบ ไม่เพียงเกษตรกรชาวสวนยางเท่านั้น เพราะการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพารา ให้เกิดความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนจะต้องพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปอุตสาหกรรม จนถึงการตลาด โดยการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาพารา มาตรา 49 (3) ประมาณ 2.5 พันล้านบาท ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ทั้งนี้ หากเป็นชาวสวนยางรายย่อย สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ สำหรับสถาบันเกษตรกร ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท หากสถาบันใดได้รับการผ่อนผัน ขยายเวลาชำระหนี้ ลดหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ฯลฯ ถือว่า มีคุณสมบัติที่จะกู้ยืมได้ และสำหรับผู้ประกอบการยาง จะต้องไม่มีหนี้ผิดค้างชำระต่อสถาบันการเงินหรือ กยท. เช่นกัน

นอกจากนี้ กยท. ยังมีการผลักดันหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินจัดเก็บค่าธรรมเนียมมาเป็นค่าบริการกองทุนพัฒนาพาราต่างๆ โดยตัวแทนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น ด้านสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 7 ของเงินกองทุน ขณะนี้ เกษตรกรสามารถใช้สิทธิ์ตามสวัสดิการ ซึ่ง กยท. ได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วกรณีสวนยางประสบภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปลายปี 2559 ประมาณ 4,000 ครัวเรือน กรณีเกษตรกรเสียชีวิต ทายาท จะได้รับการช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท รวมถึงเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวสวนยาง เป็นต้น สำหรับเงินกองทุนพัฒนาพารา ร้อยละ 35ใช้ในการช่วยส่งเสริม เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง ซึ่งขณะนี้ กยท. ได้สนับสนุนเงินทุนประมาณ 2,500ล้านบาท ในการแปรรูป พัฒนาปรับปรุงคุณภาพต่างๆ รวมทั้ง การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะ อีกร้อยละ 3 ของเงินกองทุนในการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ

"สำหรับกระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคาพารา โดยมอบให้ กยท. เร่งเตรียมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาพารา โดยมีผู้ประกอบการส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ทั้ง 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รัมเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยฮิวพารา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรัมเบอร์ลาคีเคอส์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กยท. ลงทุนร่วมกัน องค์กรละ 200 ล้านบาท เข้าซื้อขายในตลาด ซึ่งส่งผลดีต่อราคาพารา และเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน จะสามารถรักษาระดับราคา ผลักดันราคาให้อยู่ในระดับสมดุลอีกครั้ง ถือเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการ โดยจะมีเงินทุนเริ่มต้นร่วมกัน 1,200 ล้านบาท ในการใช้ซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายจริงและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในหลักการแล้วหากใช้ในตลาดล่วงหน้า สามารถขยายผลได้ถึง 10 เท่า จากเงิน 1,200 ล้านบาท จะขยายผลได้ถึง 12,000 ล้านบาท และซื้อขายได้ประมาณ 200,000 ตัน ถือเป็นมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ราคาพารา กลับสู่ดุลยภาพได้เร็วขึ้น" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ดร.ธีรวิทย์ สุขสะอาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ วันนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคาพารา ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวจะสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรสามารถเข้ามามีส่วนช่วยได้หลายวิธี ทั้งการเลือกปลูกยางพาราในพื้นที่ๆ เหมาะสม และที่สำคัญไม่บุกรุกป่า ลดต้นทุนการผลิตให้ได้ โดยปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลูกพืชหลายๆ ชนิด ซึ่ง กยท. ให้การส่งเสริมทั้งทุนในการปลูกแบบผสมผสาน เป็นการปลูกพืชท้องถิ่นร่วมในสวนยาง หรือการเลี้ยงสัตว์ก็ดี สามารถเพิ่มรายรับให้กับครอบครัวในช่วงที่ราคาพาราผันผวนด้วย ทั้งนี้ แนวทางในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นั้น กยท.มีคำแนะนำการปลูกยาง การบำรุงรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลผลิตของยางไทยมีคุณภาพ ซึ่งสิ่งนี้คือความแตกต่างด้านวัตถุดิบของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ที่ปลูกยาง ช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงต่างๆ ตลอดจน สื่อมวลชน มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งจากประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน ครูช่าง อยากรให้ทุกคนเปิดโอกาสให้กับตัวเอง ในการรับข้อมูลที่ถูกต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของอาชีพตัวทุกท่านเอง

นอกจากนี้ อีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญ คือ การส่งเสริมใช้ภายในประเทศ ซึ่งภาครัฐมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม และผลักดันมาตรการ แนวทางต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกัน เกษตรกรชาวสวนยาง และประชาชนคนไทยทุกคน สามารถร่วมกันรณรงค์ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมยางพาราด้วยการใช้ยางให้เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพารา เช่น ของเล่นเด็ก หมอน กระเป๋า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องสำอาง รถยนต์ และรถทุกประเภท เป็นต้น ไม่เพียงแต่ชีวิตประจำวันของเราทุกคนเท่านั้น ยางพารายังมีประโยชน์ด้านยุทธโธปกรณ์ฝึกร่วมทางทหาร ด้าน คมนาคม ด้านการแพทย์ อีกนับไม่ถ้วน เพราะฉะนั้น หากทุกคนร่วมกันส่งเสริมและหันมาใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยจะไม่ใช้ประเทศผู้ผลิตที่ขายเฉพาะวัตถุดิบให้ประเทศอื่นๆ นำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพียงอย่างเดียว แต่เราจะให้ความสำคัญด้านการตลาดมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่มีขายผลผลิตอย่างเดียวรายได้ปีละ 2 แสนล้านบาท สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศอีกประมาณ 5-6 เท่า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศโดยรวมได้

"การร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นเรื่องสำคัญมาก ทั้งรัฐบาล และ กยท. กระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นอย่างดี และเร่งทำงานเพื่อแก้ไขมาโดยตลอด ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งจากตัวแทนเกษตรกรบางกลุ่ม หรือจากอดีตนักการเมืองหลายท่าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ กยท. พร้อมรับฟังและนำไปปรับใช้ร่วมกับมาตรการอื่นๆ ตามความเหมาะสม และฝากถึงทุกกลุ่มที่ต้องการนำเสนอแนวทาง ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะของท่านผ่านช่องทางต่างๆ หรือสำนักงานสาขาของ กยท. ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน การรวมตัวกันเพื่อกดดันรัฐบาลด้วยการประท้วงหรือการเดินขบวนอาจทำให้สถานการณ์แย่ลง และการแก้ไขปัญหาทำให้ยากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรขณะนี้ขอให้รัฐบาลและ กยท. ได้ใช้เวลาและวิธีการต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาหาราคายางที่ผันผวน ซึ่งเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ จำเป็นต้องใช้มาตรการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจึงจะแก้ไขได้ การสร้างข่าวในทางลบ การสร้างความขัดแย้งหรือการรวมกลุ่มกดดัน มิใช่วิธีการแก้ไขปัญหาในเวลานี้ รัฐบาลและ กยท. มีความจริงใจในการแก้ปัญหาและทำอย่างจริงจังมาโดยตลอด ขอให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ราคายางในปัจจุบันเป็นเพียงการปรับตัวในระยะสั้น และจะกลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วอีกครั้งอย่างแน่นอน" ดร. ธิธิช กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:27

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.เผย กรมชลประทานประเดิมรับยางในสต็อก 100 ตันใช้สร้างถนนลาดยาง-
เร่งทุกหน่วยจัดทำบขจัดซื้อยางไปใช้



กยท.เผย กรมชลประทานประเดิมรับยางในสต็อก 100
ตันใช้สร้างถนนลาดยาง-เร่งทุกหน่วยจัดทำบขจัดซื้อ
ยางไปใช้

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 13
กรกฎาคม 2560 11:17:15 น.

นายธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ตาม
ที่พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้นำเรื่องถนน
ยางพาราดีนซีเมนต์ไปศึกษาต่อในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน
เพราะในส่วนของถนนดีนซีเมนต์ที่จะนำมาใช้ จะเป็นส่วนซีพเบตด้านล่าง
ของชั้นถนนไมใช่ชั้นผิวถนน เพราะฉะนั้นทุกผิวถนนสามารถใช้อย่างนี้ไปทำ
เป็นซีพเบตได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางมากขึ้นจากเดิมที่เป็นถนน
แอสฟัลท์ มีการใช้ยางพาราเพียง 5-8 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าทำเป็นถนน
ยางพาราดีนซีเมนต์ สามารถเพิ่มได้ถึง 12 ตันต่อกิโลเมตร แต่ทั้งนี้
กรมชลประทาน ได้มีการดำเนินการทดสอบแล้ว 6 เดือน สามารถใช้
ยางพารารถึง 18 ตันต่อกิโลเมตร

ขณะนี้กรมชลประทานและกระทรวงกลาโหมได้แจ้งความประสงค์ที่จะ
ดำเนินการรับมอบยางตั้งแต่วันที่พรุ่งนี้เป็นต้นไป เพื่อที่จะนำไปใช้ในการ
ดำเนินการโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ปฏิบัติจริงเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ในช่วงปีงบประมาณ 2560 จากนี้จนถึงเดือนกันยายน สรุปว่ามี
หน่วยงานราชการ 9 หน่วยงาน ได้ยื่นความจำนงที่จะใช้ยางพาราอย่าง
แน่นอน โดยข้อมูลล่าสุดจะใช้ยางภายในหน่วยงานซึ่งเป็นน้ำยางชั้น
22,321 ตัน ยางแห้ง 2,952 ตัน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,925
ล้านบาท

ขั้นตอนต่อไป กยท.จะประสานกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ โดยจะเร่ง
ดำเนินการภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ สำหรับเรื่องงบประมาณจะแบ่งเป็น 3 ส่วน
คือ บางหน่วยงานใช้งบประมาณปกติที่ตั้งไว้ บางหน่วยงานใช้จากงบเหลือ
จ่าย และบางหน่วยงานต้องตั้งงบประมาณเพื่อขอจากงบกลาง แต่อย่างไร
ก็ตาม จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 หากหน่วยงานที่ต้อง
ของงบกลาง จะต้องทำเรื่องส่งให้สำนักงบประมาณภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในปี 2561 ขณะนี้ เบื้องต้นได้
ตัวเลขปริมาณการใช้ยางจากทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมประมาณ 10,697.082 ตัน แต่ในปี 2561 จะมีการ
เพิ่มปริมาณการใช้ยางโดยใช้จากงบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงาน
แต่ละหน่วยงานจะมีการทบทวนโครงการและจะส่งเรื่องนำเสนอกลับมา
ภายในสัปดาห์หน้า

"รายการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่แต่ละหน่วยงานจะนำมาใช้ มีทั้งสิ้น 23 รายการ โดยได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. แล้วทั้งสิ้น 22 รายการ ได้แก่ ถุงฝ้ายยาง แผ่นรองคอสะพาน ยางกันชนท่าเรือ ท่อดูดน้ำ และส่งน้ำ แผ่นยางกันซึม ยางคั่นรอยต่อพื้นคอนกรีต ยางขวางถนนจำกัดความเร็ว ยางแผ่นสำหรับปูบ่อน้ำ น้ำยางคอมพาวด์เคลือบผ้าปูสระกักเก็บน้ำ แผ่นยางรองรางรถไฟ แผ่นยางปูคอกปศุสัตว์ ยางปูพื้น ยางปูสนามฟุตบอล ยางปูพื้นลู่วิ่งลานกรีฑาระดับมาตรฐานสากล ยางปูพื้นลานกรีฑาระดับท้องถิ่น รองเท้าบูทยาง ยางพื้นรองเท้า ถุงมือยาง ถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน และผลิตภัณฑ์ยางที่ได้รับ มอก. พร้อมมีราคากลาง จำนวน 1 รายการ คือ ถนนแอสฟัลท์ซีเมนต์ผสมยางพารา เพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วได้หารือกับกรมบัญชีกลาง แม้อยังไม่มีราคากลางแต่สามารถใช้วิธีสืบราคา และสามารถกำหนดราคากลางเอง โดยไม่มีเงื่อนไข ดังนั้น สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ทันที ทั้งนี้ มีเพียงรายการเดียวที่ยังไม่มี มอก. คือ ถนนดินซีเมนต์ยางพารา" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ด้านนายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล ผู้แทนอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานมีถนนอยู่ในความดูแลประมาณ 7,000 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 3,074 กิโลเมตร และได้ถ่ายโอนให้กรมทางหลวงชนบทท้องถิ่นไว้ประมาณ 4,000 กิโลเมตร ในส่วนของถนนลาดยาง หากชำรุดจะต้องมีการซ่อมแซมโดยจะนำยางพาราในโครงการที่ กยท. ดำเนินการรวบรวมไว้ไปใช้ ซึ่งจะเริ่มรับมอบยางตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. นี้เป็นต้นไป

ส่วนอีกถนนหนึ่งก็คือถนนทางลูกรัง ประมาณ 1,800 กิโลเมตร ซึ่งกรมชลประทานกำลังทำการศึกษาวิจัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะทราบผลการวิจัยเดือนตุลาคมนี้ หากจะนำผลการวิจัยไปขยายผล โดยการเอาดินลูกรังที่ผสมปูนซีเมนต์และน้ำยางชั้นบดคั่วลงไป ซึ่งใช้น้ำยางพาราประมาณ 18 ตันต่อกิโลเมตร จะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ โดยเบื้องต้นจะรับมอบยางจาก กยท. ประมาณ 100 ตัน

กระทรวงเกษตรฯ พลิกโฉมวงการยาง ดัน กยท. และ ภาคเอกชน ร่วมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 13, 2017 17:13

กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแถลงมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง มอบการยางแห่งประเทศไทย เร่งเตรียมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีผู้ประกอบการส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ทั้ง 5 บริษัท ร่วมกับ กยท. ลงทุนรวมกัน องค์กรละ 200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ากองทุนตั้งต้น 1,200 ล้านบาท

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการสร้างเสถียรภาพราคายาง โดยมีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ 5 บริษัทผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของไทย ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตลอดจนจะซื้อขายพารา โดยการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางขึ้น ซึ่งแต่ละองค์กรจะลงทุนรวมกัน องค์กรละ 200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ากองทุนตั้งต้น 1,200 ล้านบาท

"การร่วมมือกันสร้างเสถียรภาพราคายางระหว่าง กยท. และภาคเอกชนในครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการ และเป็นนิมิตหมายที่ดี ต้องขอขอบคุณ ผู้ประกอบการยางทั้ง 5 บริษัท ที่เข้ามาร่วมลงทุนจัดตั้งกองทุนฯ ซึ่งหากมีการเข้าซื้อขายในตลาดจำนวนมากจะส่งผลดีต่อราคายาง และเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน" รมว.กษ. กล่าว

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ กยท. และบริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ทั้ง 5 ราย มีความเห็นร่วมกันว่า สถานการณ์ราคายางที่เกิดขึ้น จะต้องมีการแก้ไขและสร้างเสถียรภาพร่วมกัน จึงได้มีการร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาระดับราคาและผลผลิตต้นราคาให้อยู่ในระดับสมดุลอีกครั้ง โดยมีเงินทุนเริ่มต้นรวมกัน 1,200 ล้านบาท ในการใช้ซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายจริงและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในหลักการแล้วหากใช้ในตลาดล่วงหน้า สามารถขยายผลได้ถึง 10 เท่า จากเงิน 1,200 ล้านบาท จะขยายผลได้ถึง 12,000 ล้านบาท และซื้อขายได้ประมาณ 200,000 ตัน ถือเป็นมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ราคายางกลับสู่ดุลยภาพได้เร็วขึ้น

"ภายในสัปดาห์นี้ จะมีการพูดคุยและหารือร่วมกับผู้จัดการตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) เพื่อหาแนวทางระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และ ในสัปดาห์หน้า ทั้ง ๖ องค์กร จะร่วมกันกำหนดเงื่อนไขแนวทางในการปฏิบัติให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป มาตรการในการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางถือเป็นนวัตกรรมใหม่และเป็นมาตรการที่มีการลงมือปฏิบัติจริง" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:29

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ พลังก์โฉมวงการยาง ดัน กยท. และ ภาคเอกชน ร่วมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง

กระทรวงเกษตรฯ พลังก์โฉมวงการยาง ดัน กยท. และ ภาคเอกชน ร่วมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๗:๑๓ น.

ขนาดตัวอักษร: [ใหญ่](#) [กลาง](#) [เล็ก](#)

[Share 0](#)

[Like 0](#)

[Tweet](#)

กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแถลงมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง มอบการยางแห่งประเทศไทย เร่งเตรียมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีผู้ประกอบการส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ทั้ง 5 บริษัท ร่วมกับ กยท. ลงทุนร่วมกัน องค์กรละ 200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ากองทุนตั้งต้น 1,200 ล้านบาท

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการสร้างเสถียรภาพราคายาง โดยมีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ 5 บริษัทผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของไทย ประกอบด้วย บริษัท ศรีดริงแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยฮิวแยงพารา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรีบบอร์ลาเทคซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตกลงที่จะซื้อยางพารา โดยการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางขึ้น ซึ่งแต่ละองค์กรจะลงทุนร่วมกัน แห่งละ 200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ากองทุนตั้งต้น 1,200 ล้านบาท

"การร่วมมือกันสร้างเสถียรภาพราคายางระหว่าง กยท. และภาคเอกชนในครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการ และเป็นนิมิตหมายที่ดี ต้อง

ขอบคุณ ผู้ประกอบการยางทั้ง 5 บริษัท ที่เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งกองทุนฯ ซึ่งหากมีการเข้าซื้อขายในตลาดจำนวนมากจะส่งผลดีต่อราคายาง และเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน" รว.กษ. กล่าว

ดร.ธิตี สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ กยท. และบริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ทั้ง 5 ราย มีความเห็นร่วมกันว่า สถานการณ์ราคารายางที่เกิดขึ้น จะต้องมีการแก้ไขและสร้างเสถียรภาพร่วมกัน จึงได้มีการร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาระดับราคาและผลผลิตด้านราคาให้อยู่ในระดับสมดุลอีกครั้ง โดยมีเงินทุนเริ่มต้นร่วมกัน 1,200 ล้านบาท ในการใช้ซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายจริงและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในหลักการแล้วหากใช้ในตลาดล่วงหน้า สามารถขยายผลได้ถึง 10 เท่า จากเงิน 1,200 ล้านบาท จะขยายผลได้ถึง 12,000 ล้านบาท และซื้อขายได้ประมาณ 200,000 ตัน ถือเป็นมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ราคารายางกลับสู่ดุลยภาพได้เร็วขึ้น

"ภายในสัปดาห์นี้ จะมีการพูดคุยและหารือร่วมกับผู้จัดการตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) เพื่อหาแนวทาง ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และ ในสัปดาห์หน้า ทั้ง 6 องค์กร จะร่วมกันกำหนดเงื่อนไขแนวทางในการปฏิบัติให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป มาตรการในการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคารายางถือเป็นนวัตกรรมใหม่ และเป็นมาตรการที่มีการลงมือปฏิบัติจริง" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThailandExhibition <http://www.thailandexhibition.com>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:30

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. ก้าวสู่ปีที่ 3 เตรียมจัดงานใหญ่ "RAOT on The Move" ชู นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง สร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราไทย

กยท. ก้าวสู่ปีที่ 3 เตรียมจัดงานใหญ่ "RAOT on The Move" ชู นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง สร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แลงข่าวการจัดงาน "RAOT on The Move : นวัตกรรมการแปรรูปจุดเปลี่ยนยางพาราไทย" ณ ศูนย์การค้าไอซ์ ดีซี พระราม 9 เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 ชูแนวคิดส่งเสริม นวัตกรรมยางสู่มิติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่ายางพาราไทย ขับเคลื่อนการพัฒนาทางในยุคไทยแลนด์ 4.0



คลิกดูภาพขยาย

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ประธานในการแถลงข่าว เผยว่า การจัดแถลงข่าวในวันนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์งานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าไอซ์ ดีซี พระราม 9 สำหรับงานในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน "RAOT on The Move : นวัตกรรมการแปรรูปจุดเปลี่ยนยางพาราไทย" เน้นรูปแบบการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ และสัมผัสประสบการณ์กับนักธุรกิจ ผ่านเวทีสนทนากับกูรูการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสได้รับความรู้และเข้าใจประโยชน์ของยางพาราอันจะนำไปสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เรื่องยางพารา จากน่ายางพาราสู่ผลิตภัณฑ์รอบตัวในชีวิตประจำวัน ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมยางพาราของไทย การนำเสนอผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางธุรกิจ

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงาน "RAOT on The Move" จะแบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็น 4 โซนสำคัญ ได้แก่ โซนเทิดพระเกียรติ ต้นกล้าของพ่อ จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยรวบรวมพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อภาคเกษตร รวมถึงกิจการยางพารา โซน Rubber Showcase ซึ่งจัดแสดงข้อมูลความรู้ พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ "ยางสามัญประจำบ้าน" เป็นโซนของใช้ใกล้ตัวที่มีส่วนผสมหรือส่วนประกอบของยางพาราที่เราใช้และอยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน "ยางแห่งอนาคต" นำเสนอนวัตกรรมจากยางพารา ซึ่งมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ อาทิ อุปกรณ์การแพทย์ แบบจำลองสำหรับฝึกซ้อมยุทธวิธี เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ ส่วนใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบและคาดว่า จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตต่อยอดงานวิจัย สู่เชิงพาณิชย์ต่อไปได้ในอนาคต "ยาง...ยึดชีวิต" โซนนี้ เป็นโซนที่ทุกๆ คน เข้ามาสัมผัสแล้ว จะยังมีความเข้าใจมากขึ้น ว่ายางพาราล้วนอยู่รอบตัวเรา ซึ่งไม่ใช่แค่อุปกรณ์เครื่องใช้เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความปลอดภัย สร้างความแข็งแรงในชีวิตให้กับพวกเราทุกคน ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางพาราที่นำมาเป็นส่วนประกอบของการออกกำลังกาย จะช่วยให้ผู้บริโภคใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"สำหรับผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ ภายในงานมีโซน "Rubber Garden" ซึ่งอุปกรณ์ล้วนทำมาจากยางพาราที่สร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสวยงาม และจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งสำหรับนั่งพักผ่อนและสนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพ แชะ & แชร และโซน "Rubber Shop" พื้นที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา กว่า 50 ร้านทั่วประเทศ และยังมีกิจกรรมที่รวบรวมการแสดงร่วมสมัยและกิจกรรมการแสดงที่เกี่ยวกับยางพารา อาทิ การกระโดดเชือก(ยาง)ลีลา Thailand's Slam Dunk, Juggling Ball เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากนักดนตรีมืออาชีพ และเหล่านักร้อง ดารา นักร้อง ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ศิลปิน ดารา นักร้อง ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน

ที่สำคัญที่สุด กยท. ยังมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัล Rubber Awards 2017 เป็นครั้งแรก ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาวงการยางพาราไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในแต่ละประเภท ได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น ผู้ประกอบกิจการยางดีเด่น นักวิจัยยางพาราดีเด่น และสื่อมวลชนดีเด่น ซึ่งนับว่าครอบคลุมการบริหารจัดการยางพาราของไทยทั้งระบบ ต้องมารอลุ้นว่าใครได้เข้ารอบชิง และใครเป็นผู้คว้าโล่รางวัลในปี 2560 นี้" ดร.ธีรชัย กล่าว

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า งาน RAOT on The Move นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2560 ณ โซนเอเทรียม ชั้น 1 และ โซน อาร์ด ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าไอซ์ ดีซี พระราม 9 ในเวลา 10.00 - 21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย โทร. 02-433-2222 ต่อ 512 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ raot.co.th หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ [การยางแห่งประเทศไทยRAOT](https://www.facebook.com/raotpr)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:32

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ พลิกโฉมวงการยาง ดัน กยท. และ ภาคเอกชน ร่วมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง

ThaiPR.NET กระทรวงเกษตรฯ พลิกโฉมวงการยาง ดัน
Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์
กยท. และ ภาคเอกชน ร่วมจัดตั้งกองทุน

รักษาเสถียรภาพราคายาง



Like Share Sign Up to see what your friends like.

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 17:13:56 น.
กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแถลงมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง มอบการยางแห่งประเทศไทย เร่งเตรียมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีผู้ประกอบการส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ทั้ง 5 บริษัท ร่วมกับ กยท. ลงทุนร่วมกัน องค์กรละ 200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ากองทุนตั้งต้น 1,200 ล้านบาท

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการสร้างเสถียรภาพราคายาง โดยมีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ 5 บริษัทผู้ผลิตและส่งออกยางรายใหญ่ของไทย ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยฮิวายางพารา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)ตกลงที่จะซื้อยางพารา โดยการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางขึ้น ซึ่งแต่ละองค์กรจะลงทุนร่วมกัน องค์กรละ 200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ากองทุนตั้งต้น 1,200 ล้านบาท

"การร่วมมือกันสร้างเสถียรภาพราคายางระหว่าง กยท. และภาคเอกชนในครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการ และเป็นนิมิตหมายที่ดี ต้องขอบคุณ ผู้ประกอบการยางทั้ง 5 บริษัท ที่เข้ามาร่วมลงทุนจัดตั้งกองทุนฯ ซึ่งหากมีการเข้าซื้อขายในตลาดจำนวนมากจะส่งผลดีต่อราคายาง และเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน" รมว.กษ. กล่าว

ดร.ธีช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ กยท. และบริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ทั้ง 5 ราย มีความเห็นร่วมกันว่า สถานการณ์ราคายางที่เกิดขึ้น จะต้องมีการแก้ไขและสร้างเสถียรภาพร่วมกัน จึงได้มีการร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาระดับราคาและผลักดันราคาให้อยู่ในระดับสมดุลอีกครั้ง โดยมีเงินทุนเริ่มต้นร่วมกัน 1,200 ล้านบาท ในการใช้ซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายจริงและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในหลักการแล้วหากใช้ในตลาดล่วงหน้า สามารถขยายผลได้ถึง 10 เท่า จากเงิน 1,200 ล้านบาท จะขยายผลได้ถึง 12,000 ล้านบาท และซื้อขายได้ประมาณ 200,000 ตัน ถือเป็นมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ราคายางกลับสู่ดุลยภาพได้เร็วขึ้น

"ภายในสัปดาห์นี้ จะมีการพูดคุยและหารือร่วมกับผู้จัดการตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) เพื่อหาแนวทาง ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และ ในสัปดาห์หน้า ทั้ง ๖ องค์กร จะร่วมกันกำหนดเงื่อนไขแนวทางในการปฏิบัติให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป มาตรการในการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาอย่างถือเป็นนวัตกรรมใหม่และเป็นมาตรการที่มีการลงมือปฏิบัติจริง" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:34

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: เกษตรฯ คิกออฟ นำยางใช้ในหน่วยงานรัฐ กยท. ส่งยางล็อตแรก 100 ตัน ถึงมือกรมชลประทาน



ดร.ธีชัย สุภสอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย



วันนี้ (13 ก.ค.60) ดร.ธีชัย สุภสอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าโครงการส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มสูบ โดย กยท. ได้ปล่อยขบวนรถขนยาง ล็อตแรก ให้แก่กรมชลประทานเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการชลประทาน ในปี 2560 ถือเป็นส่งเสริมการใช้ยางในประเทศตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ เบื้องต้น กยท. ส่งแผ่นรมควันอัด จำนวน 100 ตัน ในสต็อกโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกรเสถียรภาพราคา ที่จัดเก็บในโกดังทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ 1 อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช และโกดังขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวันนี้ได้เริ่มต้นทยอยส่งมอบจาก ทั้ง 2 โกดัง จำนวนประมาณ 40 ตัน ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบยางให้กสคช.ชลประทานจนครบ 100 ตัน ต่อไป

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้นำเรื่องถนนยางพาราดีนซีเมนต์ไปศึกษาต่อในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน เพราะในส่วนของ ถนนดีนซีเมนต์ที่จะนำมาใช้ จะเป็นส่วนซัพเบตด้านล่างของชั้นถนนไมใช่ชั้นผิวถนน เพราะฉะนั้นทุกผิวถนน สามารถใช้ยางนี้ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางมากขึ้นจากเดิมที่เป็นถนนแอสฟัลท์ มีการใช้ยางพาราเพียง 5-8% แต่ถ้าทำเป็นถนนยางพาราดีนซีเมนต์ สามารถเพิ่มได้ถึง 12 ตัน/กิโลเมตร(กม.)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:34

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. แกลงสถานการณ์ยางพารา พร้อมมาตรการขับเคลื่อนเพื่อสร้างเสถียรภาพราคายาง
วอนทุกภาคส่วนเชื่อมั่น...

กยท. แกลงสถานการณ์ยางพารา พร้อมมาตรการขับเคลื่อน เพื่อสร้างเสถียรภาพราคายาง วอนทุกภาคส่วนเชื่อมั่น พร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาในแนวทางเดียวกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 13, 2017 11:47



กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย แกลงสถานการณ์ยางพารากำลังจะขยับตัวขึ้นปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นบวกสนับสนุนราคายาง พร้อมแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหายางพารา เน้นมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพด้านราคา วอนทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เชื่อมโยงว่าสถานการณ์ราคายางในปัจจุบันเป็นเพียงการปรับตัวในระยะสั้นเท่านั้น

ดร. อิธิช สุธะสอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยแถลงถึงประเด็นสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศว่า ปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการใช้ยางพารามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศไทยส่งออกยางพาราในรูปแบบของวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้หลายครั้งที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของโลกมีการปรับเปลี่ยนก็จะส่งผลกระทบต่อราคายางด้วย โดยเมื่อเปรียบเทียบราคายางย้อนหลังกลับไปจะเห็นว่า แนวโน้มของยางพาราปรับตัวขึ้นลงตามวงจรของเศรษฐกิจ ซึ่งจริงๆ แล้วสถานการณ์ในช่วงระยะเวลานี้มีความใกล้เคียงกับในช่วงเวลาที่ผ่านมา และในช่วงนี้ก็มีลักษณะการเพิ่มขึ้นของราคายาง จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน จะกำหนดกรอบราคาในแต่ละปี ดังนั้นสิ่งสำคัญ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยหันมาใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นแทนการพึ่งพิงการส่งออก

ดร.ธีรช สุขสะอาด เผยถึงสถานการณ์ด้านราคายางในช่วงนี้ว่า "สำหรับราคายางช่วงต้นสปีด้าที่ผ่านมารับตัวลดลงเล็กน้อย ยางแผ่นดิบ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 50.97 บาท/กิโลกรัม ลดลง 1.16 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควัน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 53.13 บาท/กิโลกรัม ลดลงเพียง 0.98 บาท/กิโลกรัม เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคายางของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่ง กยท. มองว่า ราคาได้ผ่านวิกฤตที่ลดลงอย่างรุนแรงแต่ละวันแล้ว แต่ราคายางที่ลดลงช่วงนี้ มีสาเหตุจากสต็อกยางของจีนที่ยังคงเพิ่มขึ้นเท่านั้น ส่วนปัจจัยพื้นฐานอื่นยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนราคายางทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ประกอบกับการขยายตัวในภาคการส่งออก หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ย ที่ 1.5% อีกทั้งราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ลดลง และปัจจัยด้านเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ทั้งจีน สหรัฐ และญี่ปุ่น ยังคงมีการขยายตัว ในภาคการผลิตจากดัชนี PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ) ของเดือนมิถุนายน ยังคงเพิ่มขึ้น และยังมีอยู่สูงกว่าระดับ 50 สอดรับกับรายงานยอดขยายรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่น ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.4 ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี รวมไปถึงปัจจัยสนับสนุนด้านสภาพอากาศ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศในช่วงนี้ มีปริมาณฝนร้อยละ 40 -60 ในภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ส่วนพื้นที่ปลูกยางอื่น มีปริมาณฝนร้อยละ 60 - 70 ซึ่งคาดว่า จะทำให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยลง

"คาดว่า สถานการณ์ราคายางจะขยับตัวขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงสปีด้าที่ผ่านมาระยะ 3 ประเทศผู้ผลิตยางของโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในประชุมหารือร่วมกันในเวทีสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council - ITRC) ครั้งที่ 28 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประเทศไทยเสนอในการนำมาตรการจำกัดการส่งออกมาใช้อีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาการขาดดุลยางพาราในระยะสั้น พร้อมทั้ง จะเร่งดำเนินการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศ ให้เร็วขึ้น จากเดิมกำหนดในช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนกันยายนนี้เพื่อประชุมหารือแนวทางและมาตรการแก้ปัญหายางพารา นับว่า เป็นปัจจัยบวกในเชิงจิตวิทยาที่จะกระตุ้นให้สถานการณ์ราคายางมีทิศทางดีขึ้น" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติม

ดร.ธีรช กล่าวถึงมาตรการการและแนวทางแก้ปัญหายางพารา ว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการยาง ทั้งการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา การดำเนินการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลสนับสนุนการขาดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท และการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติม ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง อีกจำนวน 11,460ครัวเรือน ในขณะเดียวกัน กยท. มีกองทุนพัฒนายางพารา ซึ่งเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียยางพาราทั้งระบบ ไม่เพียงเกษตรกรชาวสวนยางเท่านั้น เพราะการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ให้เกิดความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนจะต้องพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปอุตสาหกรรม จนถึงการตลาด โดยการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (3) ประมาณ 2.5 พันล้านบาท ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ทั้งนี้ หากเป็นชาวสวนยางรายย่อย สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ สำหรับสถาบันเกษตรกร ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท หากสถาบันใดได้รับการผ่อนผัน ขยายเวลาชำระหนี้ สดหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ฯลฯ ถือว่า มีคุณสมบัติที่จะกู้ยืมได้ และสำหรับผู้ประกอบการยาง จะต้องไม่มีหนี้ผิดค้างชำระต่อสถาบันการเงินหรือ กยท. เช่นกัน

นอกจากนี้ กยท. ยังมีการผลักดันหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินจัดเก็บค่าธรรมเนียมมาเป็นคาบริหารกองทุนพัฒนา
ยางพาราต่างๆ โดยตัวแทนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น ด้านสวัสดิการเพื่อเกษตรกร
ชาวสวนยาง ซึ่งใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 7 ของเงินกองทุน ขณะนี้ เกษตรกรสามารถใช้สิทธิ์ตามสวัสดิการ ซึ่ง กยท. ได้จ่าย
เงินช่วยเหลือไปแล้ว กรณีสวนยางประสบภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปลายปี 2559 ประมาณ 4,000 ครัวเรือน
กรณีเกษตรกรเสียชีวิต ทายาทจะได้รับการช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท รวมถึงเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือด
ร้อนชาวสวนยาง เป็นต้น สำหรับเงินกองทุนพัฒนายางพารา ร้อยละ 35ใช้ในการช่วยส่งเสริม เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และผู้ประกอบการยาง ซึ่งขณะนี้ กยท. ได้สนับสนุนเงินทุนประมาณ 2,500 ล้านบาท ในการแปรรูป
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพต่างๆ รวมทั้ง การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะ อีกร้อยละ 3
ของเงินกองทุนในการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ

"สำหรับกระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายาง โดยมอบให้ กยท. เร่งเตรียมจัดตั้งกองทุน
รักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีผู้ประกอบการส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ทั้ง 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท
ศรีตรังแอสโตรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บึงกุด จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยอิว
ยางพารา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กยท.
ลงทุนรวมกัน องค์กรละ 200 ล้านบาท เข้าซื้อขายในตลาด ซึ่งส่งผลดีต่อราคายาง และเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้
การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน จะสามารถรักษาระดับราคา ผลักดันราคาให้อยู่ในระดับสมดุลอีกครั้ง ถือเป็น
นวัตกรรมการบริหารจัดการ โดยจะมีเงินทุนเริ่มต้นรวมกัน 1,200 ล้านบาท ในการใช้ซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายจริง
และตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในหลักการแล้วหากใช้ในตลาดล่วงหน้า สามารถขยายผลได้ถึง 10 เท่า จากเงิน 1,200
ล้านบาท จะขยายผลได้ถึง 12,000 ล้านบาท และซื้อขายได้ประมาณ 200,000 ตัน ถือเป็นมาตรการที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ราคายางกลับสู่ดุลยภาพได้เร็วขึ้น" ผู้ว่าการ กยท.
กล่าว

ดร.ธีรช สุขสะอาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ วันนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายาง ซึ่งถือเป็น
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวจะสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เกษตรกรสามารถเข้ามามีส่วนช่วยได้หลายวิธี ทั้งการเลือกปลูกยางพาราในพื้นที่ๆ เหมาะสม และที่สำคัญ
ไม่บุกรุกป่า ลดต้นทุนการผลิตให้ได้ โดยปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลูกพืชหลายๆ ชนิด ซึ่ง กยท.
ให้การส่งเสริมทั้งทุนในการปลูกแบบผสมผสาน เป็นการปลูกพืชท้องถิ่นร่วมในสวนยาง หรือการเลี้ยงสัตว์ก็ดี สามารถ
เพิ่มรายรับให้กับครอบครัวในช่วงที่ราคายางผันผวนด้วย ทั้งนี้ แนวทางในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลิต นั้น กยท.มีคำแนะนำการปลูกยาง การบำรุงรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลผลิตของยาง
ไทยมีคุณภาพ ซึ่งสิ่งนี้คือความแตกต่างด้านวัตถุดิบของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ที่ปลูกยาง ช่วยให้
เกษตรกรไทยสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงต่างๆ ตลอดจนสื่อมวลชน มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งจาก
ประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน ครูช่าง อยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการรับข้อมูลที่ถูกต้องนำไปปฏิบัติ
เพื่อประโยชน์ของอาชีพตัวท่านเอง

นอกจากนี้ อีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญ คือ การส่งเสริมใช้ยางในประเทศ ซึ่งภาครัฐมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม และผลักดันมาตรการ แนวทางต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกัน เกษตรกรชาวสวนยาง และประชาชนคนไทยทุกคน สามารถร่วมกันรณรงค์ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมยางพาราด้วยการใช้ยางให้เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพารา เช่น ของเล่นเด็ก หมอน กระเป๋า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องสำอาง รถยนต์ และรถทุกประเภท เป็นต้น ไม่เพียงแต่ชีวิตประจำวันของเราทุกคนเท่านั้น ยางพารายังมีประโยชน์ด้านยุทธวิธีปกป้องผิวสัมผัสทางทหาร ด้านคมนาคม ด้านการแพทย์ อีกนับไม่ถ้วน เพราะฉะนั้น หากทุกคนร่วมกันส่งเสริมและหันมาใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยจะไม่ใช้ประเทศผู้ผลิตที่ขายเฉพาะวัตถุดิบให้ประเทศอื่นๆ นำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพียงอย่างเดียว แต่เราจะให้ความสำคัญด้านการตลาดมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่มีขายผลผลิตอย่างเดียวรายได้ปีละ 2 แสนล้านบาท สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศอีกประมาณ 5-6 เท่า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศโดยรวมได้

"การร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นเรื่องสำคัญมาก ทั้งรัฐบาล และ กยท. กระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นอย่างดี และเร่งทำงานเพื่อแก้ไขมาโดยตลอด ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งจากตัวแทนเกษตรกรบางกลุ่มหรือจากอดีตนักการเมืองหลายท่าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ กยท. พร้อมรับฟังและนำไปปรับใช้ร่วมกับมาตรการอื่นๆ ตามความเหมาะสม และฝากถึงทุกกลุ่มที่ต้องการนำเสนอแนวทาง ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะของท่านผ่านช่องทางต่างๆ หรือสำนักงานสาขาของ กยท. ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน การรวมตัวกันเพื่อกดดันรัฐบาลด้วยการประท้วงหรือการเดินขบวนอาจทำให้สถานการณ์แย่ลง และการแก้ไขปัญหาทำให้ยากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อราคา ยาง ขณะนี้ขอให้รัฐบาลและ กยท. ได้ใช้เวลาและวิธีการต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาราคายางที่ผันผวน ซึ่งเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ จำเป็นต้องใช้มาตรการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจึงจะแก้ไขได้ การสร้างข่าวในทางลบ การสร้างความขัดแย้งหรือการรวมกลุ่มกดดัน มิใช่วิธีการแก้ไขปัญหาในเวลาอันรวดเร็ว รัฐบาลและ กยท. มีความจริงจังในการแก้ปัญหาและทำอย่างจริงจังมาโดยตลอด ขอให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ราคายางในปัจจุบันเป็นเพียงการปรับตัวในระยะสั้น และจะกลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วอีกครั้งอย่างแน่นอน" ดร. ธิรัช กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:35

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. แลงสถานการณ์ยางพารา พร้อมมาตรการขับเคลื่อนเพื่อสร้างเสถียรภาพราคายาง
วอนทุกภาคส่วนเชื่อมั่น...

ThaiPR.NET

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

กยท. แลงสถานการณ์ยางพารา พร้อม มาตรการขับเคลื่อนเพื่อสร้างเสถียรภาพ ราคายาง วอนทุกภาคส่วนเชื่อมั่น พร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาใน แนวทางเดียวกัน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- รหัสสดที่ 13 กรกฎาคม 2560 11:47:39 u.



รูปทั้งหมด

กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย แลงสถานการณ์ยางพารากำลังจะขยับตัวขึ้น
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นบวกสนับสนุนราคายาง พร้อมแจงแนวทางแก้ไข
ปัญหายางพารา เน้นมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพด้านราคา วอนทุก
ภาคส่วนร่วมมือกัน เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ราคายางในปัจจุบันเป็นเพียงการ
ปรับตัวในระยะสั้นเท่านั้น

ดร. อธิษัฐ สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยแถลงถึงประเด็น
สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศว่า ปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการใช้
ยางพารามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศไทยส่งออกยางพาราในรูปแบบ
ของวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้หลายครั้งที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของ
โลกมีการปรับเปลี่ยนก็จะส่งผลกระทบต่อราคายางด้วย โดยเมื่อเปรียบเทียบราคา
ย้อนหลังกลับไปจะเห็นว่า แนวโน้มของยางพาราปรับตัวขึ้นลงตามวงจร
ของเศรษฐกิจ ซึ่งจริงๆ แล้วสถานการณ์ในห้วงระยะเวลานี้มีความใกล้เคียง
กับในห้วงเวลาที่ผ่านมา และในช่วงนี้ก็มิมีลักษณะการเพิ่มขึ้นของราคายาง
จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน
จะกำหนดกรอบราคาในแต่ละปี ดังนั้นสิ่งสำคัญ คือ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยหันมาใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นแทนการพึ่งพิงการส่งออก

ดร. ชีตซ์ สุขสะอาด เผยถึงสถานการณ์ด้านราคารายางในช่วงนี้ว่า "สำหรับราคารายางช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเล็กน้อย ยางแผ่นดิบ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 50.97 บาท/กิโลกรัม ลดลง 1.16 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควัน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 53.13 บาท/กิโลกรัม ลดลงเพียง 0.98 บาท/กิโลกรัม เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคารายางของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งกยท. มองว่า ราคาได้ผ่านวิกฤตที่ลดลงอย่างรุนแรงแต่ละวันแล้ว แต่ราคารายางที่ลดลงช่วงนี้ มีสาเหตุจากสต็อกยางของจีนที่ยังคงเพิ่มขึ้นเท่านั้น ส่วนปัจจัยพื้นฐานอื่นยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนราคารายางทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ประกอบกับการขยายตัวในภาคการส่งออกหลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ย ที่ 1.5% อีกทั้งราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ลดลง และปัจจัยด้านเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ทั้งจีน สหรัฐ และญี่ปุ่น ยังคงมีการขยายตัว ในภาคการผลิต จากดัชนี PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ) ของเดือนมิถุนายน ยังคงเพิ่มขึ้น และยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 สอดคล้องกับรายงานยอดขายรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่น ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.4 ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี รวมไปถึงปัจจัยสนับสนุนด้านสภาพอากาศ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศในช่วงนี้ มีปริมาณฝนร้อยละ 40 –60 ในภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ส่วนพื้นที่ปลูกยางอื่น มีปริมาณฝนร้อยละ 60 – 70 ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยลง

"คาดว่า สถานการณ์ราคารายางจะขยับตัวขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 ประเทศผู้ผลิตยางของโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในประชุมหารือร่วมกันในเวทีสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) ครั้งที่ 28 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประเทศไทยเสนอในการนำมาตรการจำกัดการส่งออกมาใช้อีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาการขาดดุลในระยะเวลาสั้น พร้อมทั้ง จะเร่งดำเนินการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศ ให้เร็วขึ้น จากเดิมกำหนดในช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนกันยายนนี้เพื่อประชุมหารือแนวทางและมาตรการแก้ปัญหายางพารา นับว่า เป็นปัจจัยบวกในเชิงจิตวิทยาที่จะกระตุ้นให้สถานการณ์ราคารายางมีทิศทางดีขึ้น" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติม

ดร.ธีรช ก่อว่าถึงมาตรการการและแนวทางแก้ปัญหาทางพารา ว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการยาง ทั้งการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา การดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท และการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติมในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง อีกจำนวน 11,460ครัวเรือน ในขณะเดียวกัน กยท. มีกองทุนพัฒนาทางพารา ซึ่งเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทางพาราทั้งระบบ ไม่เพียงเกษตรกรชาวสวนยางเท่านั้น เพราะการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางพารา ให้เกิดความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนจะต้องพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูปอุตสาหกรรม จนถึงการตลาด โดยการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาทางพารา มาตรา 49 (3) ประมาณ 2.5 พันล้านบาท ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ทั้งนี้ หากเป็นชาวสวนยางรายย่อยสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ สำหรับสถาบันเกษตรกร ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท หากสถาบันใดได้รับการผ่อนผัน ขยายเวลาชำระหนี้ ลดหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ฯลฯ ถือว่า มีคุณสมบัติที่จะกู้ยืมได้ และสำหรับผู้ประกอบการยาง จะต้องไม่มีหนี้ผิดค้างชำระต่อสถาบันการเงินหรือ กยท. เช่นกัน

นอกจากนี้ กยท. ยังมีการผลักดันหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินจัดเก็บค่าธรรมเนียมมาเป็นค่าบริหารกองทุนพัฒนาทางพาราต่างๆ โดยตัวแทนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น ด้านสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 7 ของเงินกองทุน ขณะนี้เกษตรกรสามารถใช้สิทธิ์ตามสวัสดิการ ซึ่ง กยท. ได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว กรณีสวนยางประสพภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปลายปี 2559 ประมาณ 4,000 ครัวเรือน กรณีเกษตรกรเสียชีวิต ทายาทจะได้รับการช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท รวมถึงเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวสวนยาง เป็นต้น สำหรับเงินกองทุนพัฒนาทางพารา ร้อยละ 35ใช้ในการช่วยส่งเสริม เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง ซึ่งขณะนี้ กยท. ได้สนับสนุนเงินทุนประมาณ 2,500ล้านบาท ในการแปรรูปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพต่างๆ รวมทั้ง การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะ อีกร้อยละ 3 ของเงินกองทุนในการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ

"สำหรับกระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคาขาย โดยมอบให้ กยท. เร่งเตรียมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาขาย โดยมีผู้ประกอบการส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ทั้ง 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ ไรบเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยฮิวแยงพารา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กยท. ลงทุนร่วมกัน องค์กรละ 200 ล้านบาท เข้าซื้อขายในตลาด ซึ่งส่งผลดีต่อราคาขาย และเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน จะสามารถรักษาระดับราคา ผลักดันราคาให้อยู่ในระดับสมดุลอีกครั้ง ถือเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการ โดยจะมีเงินทุนเริ่มต้นร่วมกัน 1,200 ล้านบาท ในการใช้ซื้อขายทั้งในตลาดซื้อขายจริงและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในหลักการแล้วหากใช้ในตลาดล่วงหน้า สามารถขยายผลได้ถึง 10 เท่า จากเงิน 1,200 ล้านบาท จะขยายผลได้ถึง 12,000 ล้านบาท และซื้อขายได้ประมาณ 200,000 ตัน ถือเป็นมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ราคาขายกลับสู่ดุลยภาพได้เร็วขึ้น" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ดร.ธีธัช สุขสะอาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ วันนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคาขาย ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวจะสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรสามารถเข้ามามีส่วนช่วยได้หลายวิธี ทั้งการเลือกปลูกยางพาราในพื้นที่ๆ เหมาะสม และที่สำคัญไม่ปลูกป่า ลดต้นทุนการผลิตให้ได้ โดยปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลูกพืชหลายๆ ชนิด ซึ่ง กยท. ให้การส่งเสริมทั้งทุนในการปลูกแบบผสมผสาน เป็นการปลูกพืชท้องถิ่นร่วมในสวนยาง หรือการเลี้ยงสัตว์ก็ดี สามารถเพิ่มรายรับให้กับครอบครัวในช่วงที่ราคาขายผันผวนด้วย ทั้งนี้ แนวทางในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นั้น กยท. มีคำแนะนำการปลูกยาง การบำรุงรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลผลิตของยางไทยมีคุณภาพ ซึ่งสิ่งนี้คือความแตกต่างด้านวัตถุดิบของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ที่ปลูกยาง ช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงต่างๆ ตลอดจนสื่อมวลชน มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งจากประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน ครุฑยางอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการรับข้อมูลที่ถูกต้องนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของอาชีพตัวทุกท่านเอง

นอกจากนี้ อีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญ คือ การส่งเสริมใช้ยางในประเทศ ซึ่งภาครัฐมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและผลักดันมาตรการ แนวทางต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกัน เกษตรกรชาวสวนยาง และประชาชนคนไทยทุกคน สามารถร่วมกันรณรงค์ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมยางพาราด้วยการใช้ยางให้เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพารา เช่น ของเล่นเด็ก หมอน กระเป๋า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องสำอาง รถยนต์ และรถทุกประเภท เป็นต้น ไม่เพียงแต่ชีวิตประจำวันของเราทุกคนเท่านั้น ยางพารายังมีประโยชน์ด้านยุทธโศปกรณ์ฝึกร่วมทางทหาร ด้านคมนาคม ด้านการแพทย์ อีกนับไม่ถ้วน เพราะฉะนั้น หากทุกคนร่วมกันส่งเสริมและหันมาใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยจะไม่ใช้ประเทศผู้ผลิตที่ขายเฉพาะวัตถุดิบให้ประเทศอื่นๆ นำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพียงอย่างเดียว แต่เราจะให้ความสำคัญด้านการตลาดมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่มีขายผลผลิตต่ออย่างเดียวรายได้ปีละ 2 แสนล้านบาท สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศอีกประมาณ 5-6 เท่า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศโดยรวมได้

"การร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นเรื่องสำคัญมาก ทั้งรัฐบาล และ กยท. กระทบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นอย่างดี และเร่งทำงานเพื่อแก้ไขมาโดยตลอด ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งจากตัวแทนเกษตรกรบางกลุ่ม หรือจากอดีตนักการเมืองหลายท่าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ กยท. พร้อมรับฟังและนำไปปรับใช้ร่วมกับมาตรการอื่นๆ ตามความเหมาะสม และฝากถึงทุกกลุ่มที่ต้องการนำเสนอแนวทาง ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะของท่านผ่านช่องทางต่างๆ หรือสำนักงานสาขาของ กยท. ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน การรวมตัวกันเพื่อกดดันรัฐบาลด้วยการประท้วง หรือการเดินขบวนอาจทำให้สถานการณ์แย่ลง และการแก้ไขปัญหาราคายางขึ้น ซึ่งส่งผลต่อราคายาง ขณะนี้ขอให้รัฐบาลและ กยท. ได้ใช้เวลาและวิธีการต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาราคายางที่ผันผวน ซึ่งเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ จำเป็นต้องใช้มาตรการแก้ปัญหาราคายางเศรษฐกิจจึงจะแก้ไขได้ การสร้างข่าวในทางลบ การสร้างความขัดแย้งหรือการรวมกลุ่มกดดัน มิใช่วิธีการแก้ไขปัญหาราคายางในเวลานี้ รัฐบาลและ กยท. มีความจริงจังในการแก้ปัญหาราคายางมาโดยตลอด ขอให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ราคายางในปัจจุบันเป็นเพียงการปรับตัวในระยะสั้น และจะกลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วอีกครั้งอย่างแน่นอน" ดร. ชีตซ์ กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Matchon Online <http://www.matchon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:46

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท. คิกออฟ ปล่อยขบวนรถขนยาง 100 ตันให้กรมชลนำไปใช้ตามโครงการภาครัฐ

กยท. คิกออฟ ปล่อยขบวนรถขนยาง 100 ตันให้กรมชลนำไปใช้ตามโครงการภาครัฐ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 - 16:46 น.

513
SHARES

f Facebook 513

Twitter

G+ Google+

Line



นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง กยท. ได้ปล่อยขบวนรถขนยางล็อตแรกเป็นยางแผ่นรมควันอัดแท่ง จำนวน 40 ตัน ให้แก่กรมชลประทานเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการชลประทาน ในปี 2560 ถือเป็นโครงการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ ทั้งนี้ กยท. ต้องส่งแผ่นรมควันอัด จนครบ 100 ตันต่อไป ซึ่งทั้งหมดเป็นยางในสต็อกโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและโครงการสร้างมูลค่าแก่เกษตรกรเสถียรภาพราคา ที่จัดเก็บในโกดังทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ 1 อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช และโกดังขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:52

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: ก.เกษตรฯ ดันส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ กรมชลฯ นำร่องประเดิมรับยางจาก กยท. 100 ตัน

ก.เกษตรฯ ดันส่งเสริมการใช้ยางในภาครัฐ กรมชลฯ นำร่องประเดิมรับยางจาก กยท. 100 ตัน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 - 19:09 น.

26
SHARES

f Facebook 28

Twitter

G+ Google+

Line



บ่ายวานนี้ (12 ก.ค.60) กระทรวงเกษตรฯ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 35 แห่ง มุ่งส่งเสริมใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ พร้อมเดินหน้ารุดตลาดทุกงบประมาณที่จัดสรร ในปีงบประมาณ 60 และ ปีงบประมาณ 61 ลุยผลักดันใช้ยางในรูปแบบต่างๆ นำร่องกรมชลประทาน ประเดิมรับยางในสต็อกจาก กยท. 100 ตัน

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า การประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปี 2560 ครั้งนี้ มีหน่วยงานจากภาครัฐเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แจ้งปริมาณความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มเติม พร้อมแนวทางการดำเนินงานในปี 2561 ตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สำหรับส่วนราชการที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วสามารถดำเนินการต่อไป แต่ในบางหน่วยงานที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ อาจจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีจำกัด ซึ่งการใช้งบกลางที่มีอยู่เป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาล เชื่อว่ารัฐบาลมองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ส่วนในระยะยาวจะต้องมีการนำงานวิจัยหรือการกำหนดมาตรฐานมาใช้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผลักดันให้มีการนำยางไปใช้ในปริมาณมากขึ้น

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2560 จากนั้นจนถึงเดือนกันยายน สรุปว่ามีหน่วยงานราชการ 9 หน่วยงาน ได้ยื่นความจำนงที่จะใช้ยางพาราอย่างแน่นอน โดยข้อมูลล่าสุดจะใช้ยางภายในหน่วยงานซึ่งเป็นน้ำยางชั้น 22,321 ตัน ยางแห้ง 2,952 ตัน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,925 ล้านบาท ขั้นตอนต่อไป กยท. จะประสานกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ โดยจะเร่งดำเนินการภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ สำหรับเรื่องงบประมาณจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ บางหน่วยงานใช้งบประมาณปกติที่ตั้งไว้ บางหน่วยงานใช้จากงบเหลือจ่าย และบางหน่วยงานต้องตั้งงบประมาณเพื่อขอจากงบกลาง แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 หากหน่วยงานที่ต้องขอจากงบกลาง จะต้องทำเรื่องส่งให้สำนักงบประมาณภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในปี 2561 ขณะนี้ เบื้องต้นได้ตัวเลขปริมาณการใช้ยางจากทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกรุงเทพมหานคร รวมประมาณ 10,697.082 ตัน แต่ในปี 2561 จะมีการเพิ่มปริมาณการใช้ยางโดยใช้จากงบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานจะมีการทบทวนโครงการและจะส่งเรื่องนำเสนอกลับมาภายในสัปดาห์หน้า

"รายการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่แต่ละหน่วยงานจะนำมาใช้ มีทั้งสิ้น 23 รายการ โดยได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. แล้วทั้งสิ้น 22 รายการ ได้แก่ ถุงฝ้ายยาง แผ่นรองคอสสะพาน ยางกันชนท่าเรือ ท่อดูดน้ำและส่งน้ำ แผ่นยางกันซึม ยางกันรอยต่อพื้นคอนกรีต ยางขวางถนนจำกัดความเร็ว ยางแผ่นสำหรับปูบ่อน้ำ น้ำยางคอมพาวด์เคลือบผ้าปูสระกักเก็บน้ำ แผ่นยางรองรางรถไฟ แผ่นยางปูคอกปลุศสัตว์ ยางปูพื้นยางปูสนามฟุตบอล ยางปูพื้นลู่วิ่งลานกรีฑาระดับมาตรฐานสากล ยางปูพื้นลานกรีฑาระดับท้องถิ่น รองเท้าบูทยาง ยางพื้นรองเท้า ถุงมือยาง ถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ ฟองน้ำลาเทกซ์สำหรับทำหมอน ฟองน้ำลาเทกซ์สำหรับทำที่นอน และผลิตภัณฑ์ยางที่ได้รับ มอก. พร้อมมีราคากลาง จำนวน 1 รายการ คือ ถนนแอสฟัลท์ซีเมนต์ผสมยางพารา เพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วได้หารือกับกรมบัญชีกลาง แม้ยังไม่มีราคากลางแต่สามารถใช้วิธีสืบราคา และสามารถกำหนดราคากลางเอง โดยไม่มีเงื่อนไข ดังนั้น สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ทันที ทั้งนี้ มีเพียงรายการเดียวที่ยังไม่มี มอก. คือ ถนนดินซีเมนต์ยางพารา" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้สั่งการให้นำเรื่องถนนยางพาราดีนซีเมนต์ไปศึกษาต่อในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน เพราะในส่วนของถนนดินซีเมนต์ที่จะนำมาใช้จะเป็นส่วนซัพเบตด้านล่างของชั้นถนนไม่ใช่ชั้นผิวถนน เพราะฉะนั้นทุกผิวถนนสามารถใช้นี้ไปทำเป็นซัพเบตได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางมากขึ้นจากเดิมที่เป็นถนนแอสฟัลท์ มีการใช้ยางพาราเพียง 5-8 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าทำเป็นถนนยางพาราดีนซีเมนต์ สามารถเพิ่มได้ถึง 12 ตันต่อกิโลเมตร แต่ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้มีการดำเนินการทดสอบแล้ว 6 เดือน สามารถใช้ยางพาราถึง 18 ตันต่อกิโลเมตร อย่งไรก็ตาม ขณะนี้ กรมชลประทานและกระทรวงกลาโหมได้แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการรับมอบอย่างตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เพื่อที่จะนำไปใช้ในการดำเนินการโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นการเริ่มต้นปฏิบัติจริงเป็นรูปธรรม

ด้านนายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล ผู้แทนอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานมีถนนอยู่ในความดูแลประมาณ 7,000 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 3,074 กิโลเมตร และได้ถ่ายโอนให้กรมทางหลวงชนบทท้องถิ่นไว้ประมาณ 4,000 กิโลเมตร ในส่วนของถนนลาดยาง หากชำรุดจะต้องมีการซ่อมแซมโดยจะนำยางพาราในโครงการที่ กยท. ดำเนินการรวบรวมไว้ไปใช้ ซึ่งจะเริ่มรับมอบอย่างตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม นี้เป็นต้นไป ส่วนอีกถนนหนึ่งก็คือถนนทางลูกรัง ประมาณ 1,800 กิโลเมตร ซึ่งกรมชลประทานกำลังทำการศึกษาวิจัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะทราบผลการวิจัยเดือนตุลาคมนี้ หากจะนำผลการวิจัยไปขยายผล โดยการเอาดินลูกรังที่ผสมปูนซีเมนต์และน้ำยางชั้นบดอัดลงไป ซึ่งใช้น้ำยางพาราประมาณ 18 ตันต่อกิโลเมตร จะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ โดยเบื้องต้นจะรับมอบจาก กยท. ประมาณ 100 ตัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Matchon Online <http://www.matchon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:53

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: บิ๊กฉัตร ยันไม่จำเป็นต้องใช้ ม.44 แก้อย่างราคาตก มีแผนดำเนินการแล้ว กยท.รับลูกแรงศึกษาถนนยางพาราเดิน...

บิ๊กฉัตร ยันไม่จำเป็นต้องใช้ ม.44 แก้อย่างราคาตก มีแผนดำเนินการแล้ว กยท.รับลูกแรงศึกษาถนนยางพาราเดินซีเมนต์ เพิ่มปริมาณการใช้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 - 21:00 น.



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรณีนายสุนทร ริกษรงค์ เลขานุการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) และนายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดเสนอให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรา 44 หรือ ม.44 เพื่อลดอุปสรรคด้านกฎหมายในการบังคับใช้ยางในประเทศ โดยมีเป้าหมายใช้ยางในประเทศ 50% ภายใน 5 ปี ส่วนตัวมองว่าไม่จำเป็นต้องนำ ม.44 มาใช้ เพราะขณะนี้ทุกอย่างเดินหน้าและมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับแล้ว ซึ่งในวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยงานได้ประชุมหารือถึงความต้องการใช้ยาง และเร่งรัดดำเนินการใช้ยางในหน่วยงานที่เสนอมาให้ทันภายในงบประมาณ 2560 รวมทั้งต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณ 2561

“การจัดซื้อจัดจ้างยังมีปริมาณยางที่ยังรองรับได้ จึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมี ม.44 มาแก้ปัญหา ทั้งนี้ในส่วนการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศที่มอบหมายให้ กยท. ไปคุยกับสมาคมถุงมือยาง คาดว่าจะได้ความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้า ส่วนประเด็นที่มีบางฝ่ายเสนอให้นายางพาราไปแลกอาวูรนั้น ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน คงไม่ออกความคิดเห็น” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท.กล่าวว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560) สรุปว่ามีหน่วยงานราชการ 9 หน่วยงานได้ยื่นความจำนงที่จะใช้ยางพาราอย่างแน่นอน โดยข้อมูลล่าสุดจะใช้ยางภายในหน่วยงานซึ่งเป็นน้ำยางชั้น 22,321 ตัน ยางแห้ง 2,952 ตัน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,925 ล้านบาท ขั้นตอนต่อไป กยท.จะประสานกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ โดยจะเร่งดำเนินการภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ สำหรับเรื่องงบประมาณจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ บางหน่วยงานใช้งบประมาณปกติที่ตั้งไว้ บางหน่วยงานใช้จากงบเหลือจ่าย และบางหน่วยงานต้องตั้งงบประมาณเพื่อขอจากงบกลาง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 หากหน่วยงานที่ต้องขอของบกลางจะต้องทำเรื่องส่งให้สำนักงบประมาณภายในสัปดาห์นี้ ขณะนี้ในปี 2561 เบื้องต้นได้ตัวเลขปริมาณการใช้ยางจากทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร รวมประมาณ 10,697.082 ตัน ทั้งนี้จะมีการเพิ่มปริมาณการใช้ยางโดยใช้จากงบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานจะมีการทบทวนโครงการและจะส่งเรื่องนำเสนอกลับมาภายในสัปดาห์หน้า

“รายการพิจารณาผลิตภัณฑ์ของแต่ละหน่วยงานจะนำมาใช้ มีทั้งสิ้น 23 รายการ โดยได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.แล้วทั้งสิ้น 22 รายการ ได้แก่ กุ้งฝ้ายยาง แผ่นรองคอสพะวาน ยางกันชนทำเรือ ท่อดูดน้ำและส่งน้ำ แผ่นยางกันซึม ยางค้ำรอยต่อพื้นคอนกรีต ยางขวางถนนจำกัดความเร็ว ยางแผ่นสำหรับปูบ่อน้ำ น้ำยางคอมพาวด์เคลือบผ้าปูสระกักเก็บน้ำ แผ่นยางรองรางรถไฟ แผ่นยางปูคอกปศุสัตว์ ยางปูพื้นยางปูสนามฟุตบอล ยางปูพื้นลู่วิ่งลานกรีฑาระดับมาตรฐานสากล ยางปูพื้นลานกรีฑาระดับท้องถิ่น รองเท้าบูตยาง ยางพื้นรองเท้า ถุงมือยาง ถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน และผลิตภัณฑ์ยางที่ได้รับ มอก. พร้อมมีราคากลาง จำนวน 1 รายการ คือ ถนนแอสฟัลต์ซีเมนต์ผสมยางพารา เพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วได้หารือกับกรมบัญชีกลาง แม้ยังไม่มีราคากลางแต่สามารถใช้วิธีสืบราคา และสามารถกำหนดราคากลางเอง โดยไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ทันที ทั้งนี้ มีเพียงรายการเดียวที่ยังไม่มี มอก. คือ ถนนดินซีเมนต์ยางพารา” นายธีรชกล่าว

นายธีรชกล่าวว่า นอกจากนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรฯได้สั่งการให้นำเรื่องถนนยางพาราดีนซีเมนต์ไปศึกษาต่อในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน เพราะในส่วนของถนนดินซีเมนต์ที่จะนำมาใช้จะเป็นส่วนชีพเบตกลางของชั้นถนน ไม่ใช่ชั้นผิวถนน เพราะฉะนั้นทุกผิวถนนสามารถใช้นี้ไปทำเป็นชีพเบตได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางมากขึ้นจากเดิมที่เป็นถนนแอสฟัลต์ มีการใช้ยางพาราเพียง 5-8% แต่ถ้าทำเป็นถนนยางพาราดีนซีเมนต์ สามารถเพิ่มได้ถึง 12 ตัน/กิโลเมตร(กม.) ทั้งนี้ กรมชลประทานได้มีการดำเนินการทดสอบแล้ว 6 เดือน สามารถใช้ยางพาราถึง 18 ตัน/กม. ซึ่งกรมชลประทานและกระทรวงกลาโหมได้แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการรับมอบยางตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมปีต้นไป เพื่อที่จะนำไปใช้ในการดำเนินการโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นการเริ่มต้นปฏิบัติจริงเป็นรูปธรรม

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานมีถนนอยู่ในความดูแลประมาณ 7,000 กม. เป็นถนนลาดยาง 3,074 กม. และได้ถ่ายโอนให้กรมทางหลวงชนบทท้องถิ่นไว้ประมาณ 4,000 กม. ในส่วนของถนนลาดยาง หากชำรุดจะต้องมีการซ่อมแซมโดยจะนำยางพาราในโครงการที่ กยท.ดำเนินการรวบรวมไว้ไปใช้ ส่วนอีกถนน คือ ถนนทางลูกรัง ประมาณ 1,800 กม. ซึ่งกรมชลประทานกำลังศึกษาวิจัยอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี โดยจะทราบผลการวิจัยเดือนตุลาคมนี้ หากจะนำผลการวิจัยไปขยายผล โดยการเอาดินลูกรังที่ผสมปูนซีเมนต์และน้ำยางชั้นบดอัดลงไป ซึ่งใช้น้ำยางพาราประมาณ 18 ตัน/กม. จะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ โดยเบื้องต้นจะรับมอบยางจาก กยท.ประมาณ 100 ตัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ <http://www.thairath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:55

หัวข้อข่าว: กยท.แก้ปัญหาคับอก ชาวสวนยาง

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

กยท.แก้ปัญหาคับอก ชาวสวนยาง

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 14 ก.ค. 2560 06:15



นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้นำเรื่องถนนยางพาราตินซีเมนต์ไปศึกษาต่อในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน เพราะในส่วนของถนนดินซีเมนต์ จะนำยางมาผสมกับกรวด หิน ดินทราย ในส่วนที่รองรับน้ำหนักถนน (ซัพเบด) ซึ่งอยู่ด้านล่างของชั้นถนนไม่ใช้ชั้นผิวถนน และทุกผิวถนนสามารถใช้อย่างนี้ไปทำเป็นซัพเบดได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางมากขึ้นจากเดิมที่เป็นถนนยางมะตอย (แอสฟัลต์) มีการใช้ยางพาราเพียง 5-8% แต่ถ้าทำเป็นถนนยางพาราตินซีเมนต์ สามารถเพิ่มการใช้ยางได้ถึง 12 ตันต่อกิโลเมตร (กม.)

“ในช่วงปีงบประมาณ 2560 จนถึงเดือน ก.ย. สรุปว่ามีหน่วยงานราชการ 9 หน่วยงาน อาทิ กรมชลประทาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม เป็นต้น ยื่นความจำนงที่จะใช้ยางพาราแน่นอน โดยข้อมูลล่าสุดจะใช้ยางภายในหน่วยงาน แบ่งเป็นน้ำยางข้น 22,321 ตัน และยางแห้ง 2,952 ตัน รวมทั้งสิ้น 25,273 ตัน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,925 ล้านบาท ซึ่งขั้นตอนต่อไป กยท.จะประสานกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ โดยจะเร่งดำเนินการภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ทั้งนี้มีรายการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่แต่ละหน่วยงานจะนำมาใช้ ทั้งสิ้น 23 รายการ โดยได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้วทั้งสิ้น 22 รายการ อาทิ แผ่นรองคอสะพาน ยางกันชน ทำเรือ ท่อดูดน้ำและส่งน้ำ เป็นต้น”

ด้านนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้แทนอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานมีถนนอยู่ในความดูแลประมาณ 7,000 กิโลเมตร (กม.) เป็นถนนลาดยาง 3,074 กม. และได้ถ่ายโอนให้กรมทางหลวงชนบทไว้ประมาณ 4,000 กิโลเมตร โดยในส่วนของถนนลาดยาง หากชำรุดจะต้องมีการซ่อมแซมโดยจะนำยางพาราในโครงการที่ กยท.ดำเนินการรวบรวมไว้ไปใช้ ซึ่งจะเริ่มรับมอบยางตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. นี้เป็นต้นไป เบื้องต้นจะรับมอบยางจาก กยท. 100 ตัน ส่วนถนนทางลูกรัง 1,800 กม. นั้นขณะนี้กรมชลประทานกำลังศึกษาวิจัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะทราบผลการวิจัยเดือน ต.ค. ทั้งนี้ หากจะนำผลการวิจัยไปขยายผล โดยการเอาดินลูกรังที่ผสมปูนซีเมนต์และนำยางชั้นบดอัดลงไป ซึ่งใช้น้ำยางพาราประมาณ 18 ตันต่อ กม. จะเป็นการช่วยเกษตรกรชาวสวนยางได้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

SPRING RADIO FM98.5 <http://www.springradio.in.th>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:36

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว ส่งเร่งสำรวจความต้องการใช้ยางพารา หวังช่วยแก้ปัญหาราคาคตกต่ำ ตามนโยบายรัฐบาล



ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว ส่งเร่งสำรวจความต้องการใช้ยางพารา หวังช่วยแก้ปัญหาราคาคตกต่ำ ตามนโยบายรัฐบาล

🕒 2017-07-13 09:15:22

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตอบรับนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกส่วนราชการสำรวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น //โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำรวจ พบว่า กรมพลศึกษา มีความต้องการใช้ยางพารา (ยางแห้ง) เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาต่างๆรวมทั้งสิ้นจำนวน 280.5 ดัน งบประมาณกว่า 903 ล้านบาท // ซึ่งหลังจากนี้ จะประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 เพื่อประมวลจัดทำเป็นภาพรวมเสนอสำนักงบประมาณต่อไป // นอกจากนี้ยังระบุว่าก่อนหน้านี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ผลักดันให้มีการใช้ยางพาราในโครงการต่างๆทั้งในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มาอย่างต่อเนื่อง

เครดิต Voice tv.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:58

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: RUBBERLAND Design Contest ค้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่
ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุโฟมยางพารา ภาย...




RUBBERLAND
DESIGN CONTEST
FUTURE LIVING บ้านงาม
ใหม่
เป็นงาน

WHEN
RUBBER MEETS
CREATIVITY
พร้อมคอนเทนต์ความคิดเหนือจินตนาการ

เราชวนคุณมาบังคับคิด มอนเป็น ฝันให้เป็นจริง
กับโครงการ **RUBBERLAND DESIGN CONTEST**
ภายใต้คอนเซ็ปต์ **FUTURE LIVING**

คุณสนใจผู้เข้าประกวดการออกแบบ
กลุ่มนิสิตนักศึกษา ก่อปีแรก อายุระหว่าง 17-25 ปี เชี่ยวชาญกับ กับไม่เกิน 3 คน
ซึ่งทุนการศึกษา และด้วยรางวัล มูลค่ารวมกว่า **100,000** บาท
รวมถึงจะได้รับสิทธิในกระบวนการสายสินค้าไว้ใช้จริง* *www.rubberland.com

สนใจสมัครขอรับใบสมัครงานที่ www.thairubberland.com
ภายใน เวลา 18.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2560
ติดต่อขอรายละเอียดการสมัครที่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน



รับเบอร์แลนด์ อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราของไทย เปิดตัวโครงการประกวด “รับเบอร์แลนด์ ดีไซน์คอนเทสต์” (RUBBERLAND Design Contest) เวทีค้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่สร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุโฟมยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living บ้านงามใหม่เป็นงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต โดยกำหนดให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่น



นายวันจักร ไซติชัยชรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านปฏิบัติการและการบริหารสินค้า รับเบอร์แลนด์ ได้กล่าวว่า โครงการประกวด RUBBERLAND Design Contest ในปีนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการประกวดเกี่ยวกับการออกแบบด้วยการใช้วัสดุยางพารา โดยมีที่มาจากรวิสัยทัศน์ของบริษัท พี.พี. สยามลาเท็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าที่อ่อนและหอมเพื่อสุขภาพที่ทำจากยางพารา 100% เรามุ่งที่จะมอบความรู้และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยการสร้างสรรค์ RUBBERLAND ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ยางพารา” ของไทยขึ้น ที่นำเสนอผ่านสื่อผสมเชิงสร้างสรรค์แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนว Edutainment ให้ความรู้เกี่ยวกับยางพารา บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ ใจกลางเมืองพัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกคนในครอบครัว

“ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกยางพาราที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นประเทศที่มีการส่งออกน้ำยางพาราสูงสุด ส่งผลให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย หากได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะส่งผลดีต่อประเทศ และเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมหาศาล” นายวันจักร กล่าว ทั้งนี้ นายรุวัฒน์ สมมะโนพัฒน์ ผู้อำนวยการการตลาดรับเบอร์แลนด์ ได้กล่าวเสริมว่า ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งโมเดลนี้จะสำเร็จได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ RUBBERLAND Design Contest ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดนวัตกรรมการออกแบบและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา ด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ส่ง ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living ปั้นยางให้เป็นงาน สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์สำหรับห้องนอนหรือห้องนั่งเล่น โดยเน้นความสำคัญของการใช้งาน ดีไซน์ และมีวัสดุโพลียูรีเทนยางพาราเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่น้อยกว่า 60 % โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้มีโอกาสเป็นนักออกแบบมืออาชีพ อีกทั้งผู้ชนะการประกวดยังได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานและสามารถต่อยอดผลงานในเชิงพาณิชย์ในการทำตลาดและจำหน่ายจริงในพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในรับเบอร์แลนด์อีกด้วย”

โครงการ RUBBERLAND Design Contest ในปีนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการออกแบบที่จะมาร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ล. ภาสกร อาภากร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักออกแบบเพื่อการค้า สำนักส่งเสริมวัฒนธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, ดร.สุรพิชญ์ ลอยกุลนันท์ ทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการยาง MTEC และดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุของ Material ConneXion® Bangkok (MCB) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นอกจากนี้ นักออกแบบที่เข้าแข่งขันในโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมเวิร์คช็อปด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบจากกูรูชั้นนำ เยี่ยมชมโรงงานการผลิตแปรรูปยางพารา และเข้าชม รับเบอร์แลนด์ อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราของไทย

“เรามีความมั่นใจว่า โครงการประกวด RUBBERLAND Design Contest จะเป็นจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจให้นักออกแบบได้ริเริ่มนำเอาวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศ มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์และคุณค่ามากขึ้น ด้วยการนำเอาความคิดในเชิงสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะเป็นการสร้าง ความแตกต่างให้กับผลงานสร้างสรรค์แล้ว ยังจะช่วยต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางการเศรษฐกิจได้อีกด้วย” นาย วันจักร กล่าวในตอนท้าย

โครงการ RUBBERLAND Design Contest เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยผู้สมัครจะต้อง มีอายุระหว่าง 17-25 ปี ทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถกรอกใบสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ ถึง 30 กันยายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.thairubberland.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช <http://www.rubberthaifair.com/taagd> ☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: สัปดาห์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:00

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 6,000

หัวข้อข่าว: เรื่อง... 'พงษ์ภาณุ' ขานรับนโยบายใช้ยางพาราในประเทศทำถนน-สนามฟุตบอล-ลู่วิ่ง-ตุ๊กตาข่าง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง... 'พงษ์ภาณุ' ขานรับนโยบายใช้ยางพาราในประเทศทำถนน-สนามฟุตบอล-ลู่วิ่ง-ตุ๊กตาข่าง

นายพงษ์ภาณุ เศวตรนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยตนสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดสำรวจความต้องการใช้ยางพารา จากการรวบรวมรายงานข้อมูลการใช้ยางพาราของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2560 พบว่า กรมพลศึกษา มีความต้องการใช้ยางพารา (ยางแห้ง) เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา ประจําปีงบประมาณ 2560 จำนวน 195.5 ล้านคัน งบประมาณ 741 ล้านบาท และใช้ยางพารา (ยางแห้ง) ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 เพื่อการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของสนามกีฬาให้เป็นจุดศูนย์กลางของการทำกิจกรรมด้านกีฬาในพื้นที่ จำนวน 50 คัน งบประมาณ 135 ล้านบาท

และการกีฬาแห่งประเทศไทยมีปริมาณการใช้ยางพารา (ยางแห้ง) เพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอลจำนวน 15 คัน งบประมาณ 27 ล้านบาท รวมปริมาณความต้องการใช้ยางพารา จำนวน 260.5 คัน รวมกว่า 903 ล้านบาท หลังจากนี้กระทรวงฯ จะประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 เพื่อประมวลจัดทำเป็นภาพรวมเสนอสำนักรงบประมาณดำเนินการต่อไป

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล็งเห็นความสำคัญของยางพาราซึ่งพืชเป็นเศรษฐกิจของประเทศ จึงผลักดันให้มีการใช้ยางพาราในการดำเนินการโครงการต่างๆ ของกระทรวง ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มาอย่างต่อเนื่อง อาทิในปี 2559 กรมการท่องเที่ยวใช้ยางพาราทำถนนในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้ามพลาต...พลัส, กรมพลศึกษาทำสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางธรรมชาติ 8 ลู่วิ่งลานกีฬาเอเชียนเกมส์, โรงยิมเอเชียนเกมส์, สถาบันการศึกษา ทำลู่วิ่งโรงเรียนกีฬา (วิทยาเขต), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำตุ๊กตาข่างเพื่อรณรงค์การท่องเที่ยว และการกีฬาแห่งประเทศไทย ใช้ยางพาราทำสนามกีฬา 120 แห่ง เป็นต้น

"แม้จำนวนยางพาราที่กระทรวงฯ นำมาใช้จะยังมีจำนวนไม่มาก แต่เราจะช่วยผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และช่วยส่งเสริมเกษตรกร" นายพงษ์ภาณุ กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ : 2017-07-12



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Builder News <http://www.buildernews.in.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:01

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: RUBBERLAND Design Contest ค้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุโฟมยางพารา ภาย...

RUBBERLAND Design Contest ค้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุโฟมยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living บันยงให้เป็นงาน

RUBBERLAND
DESIGN CONTEST
FUTURE LIVING บันยงให้เป็นงาน

WHEN
RUBBER MEETS
CREATIVITY
พร้อมตอบโจทย์ความคิดเหนือจินตนาการ

เราชวนคุณมาบังคับคิด นอนฝัน ฝันให้เป็นจริง
กับโครงการ RUBBERLAND DESIGN CONTEST
ภายใต้คอนเซ็ปต์ **FUTURE LIVING**

คุณสนใจผู้ดำเนินการออกแบบ
กลุ่มวัยมัธยมศึกษา ถึงปริญญา อายุระหว่าง 17-25 ปี ลงสมัครไม่เกิน กันยายน 3 คน
ชิงทุนการศึกษา และเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า **100,000** บาท
สมัครและส่งผลงานที่ www.thairubberland.com

สมัครปิดรับสมัครผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
โดยมีคณะกรรมการตัดสินผู้ชนะ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

รับเบอร์แลนด์ อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราของไทย เปิดตัวโครงการประกวด "รับเบอร์แลนด์ ดีไซน์คอนเทสต์" (RUBBERLAND Design Contest) เวทีค้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่สร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุโฟมยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living บันยงให้เป็นงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต โดยกำหนดให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่น



(นายวันจักร โขติชัยขรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านปฏิบัติการและการบริหารสินค้า รับเบอร์แลนด์)

นายวันจักร โขติชัยขรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านปฏิบัติการและการบริหารสินค้า รับเบอร์แลนด์ ได้กล่าวว่า โครงการประกวด RUBBERLAND Design Contest ในปีนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการประกวดเกี่ยวกับการออกแบบด้วยการใช้วัสดุยางพารา โดยมีที่มาจากวิสัยทัศน์ของบริษัท ที.ที. สยามลาเท็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าที่อ่อนและหอมเพื่อสุขภาพที่ทำจากยางพารา 100% เรามุ่งที่จะมอบความรู้และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยการสร้างสรรค์ RUBBERLAND ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ยางพารา” ของไทยขึ้น ที่นำเสนอผ่านสื่อผสมเชิงสร้างสรรค์แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนว Edutainment ให้ความรู้เกี่ยวกับยางพารา บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ ใจกลางเมืองพัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกคนในครอบครัว

“ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกยางพาราที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นประเทศที่มีการส่งออกน้ำยางพาราสูงสุด ส่งผลให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย หากได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะส่งผลดีต่อประเทศ และเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมหาศาล” นายวันจักร กล่าว

ทั้งนี้ นายวิวัฒน์ สมมะโนพัฒน์ ผู้อำนวยการการตลาดรับเบอร์แลนด์ ได้กล่าวเสริมว่า ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งโมเดลนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ RUBBERLAND Design Contest ขึ้น

เพื่อเป็นการต่อยอดนวัตกรรมการออกแบบและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ส่ง ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living บันยงให้เป็นงาน สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์สำหรับห้องนอนหรือห้องนั่งเล่น โดยเน้นความสำคัญของการใช้งาน ดีไซน์ และมีวัสดุโพลียูรีเทนยางพาราเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่น้อยกว่า 60 %

โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้มีโอกาสเป็นนักออกแบบมืออาชีพ อีกทั้งผู้ชนะการประกวดยังได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานและสามารถต่อยอดผลงานในเชิงพาณิชย์ในการทำตลาดและจำหน่ายจริงในพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในรับเบอร์แลนด์อีกด้วย”

โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้มีโอกาสเป็นนักออกแบบมืออาชีพ อีกทั้งผู้ชนะการประกวดยังได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานและสามารถต่อยอดผลงานในเชิงพาณิชย์ในการทำตลาดและจำหน่ายจริงในพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในรีเบอรัลแลนด์อีกด้วย”

โครงการ RUBBERLAND Design Contest ในปีนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการออกแบบที่จะมาร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ล. ภาสกร อาภากร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักออกแบบเพื่อการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการยาง MTEC และดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ Material ConneXion® Bangkok (MCB) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

นอกจากนี้นักออกแบบที่เข้าแข่งขันในโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมเวิร์คช็อปด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบจากกูรูชั้นนำ เยี่ยมชมโรงงานการผลิตแปรรูปยางพารา และเข้าชม รีเบอรัลแลนด์ อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราของไทย

“เรามีความมั่นใจว่า โครงการประกวด RUBBERLAND Design Contest จะเป็นจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจให้นักออกแบบได้ริเริ่มนำเอาวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศ มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์และคุณค่ามากขึ้น ด้วยการนำเอาความคิดในเชิงสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับผลงานสร้างสรรค์แล้ว ยังจะช่วยต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางการเศรษฐกิจได้อีกด้วย” นายวันจักร กล่าวในตอนท้าย

โครงการ RUBBERLAND Design Contest เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 17-25 ปี ทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถกรอกใบสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.thairubberland.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวจริง สปริงนิวส์ <http://www.springnews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:23

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ปลัดท่องเที่ยวฯสั่งอุดหนุนยางพารา หวังช่วยแก้ปัญหาราคาคงต่ำตามนโยบายรัฐ



ปลัดท่องเที่ยวฯสั่งอุดหนุนยางพารา หวังช่วยแก้ปัญหาราคาคงต่ำตามนโยบายรัฐ

📅 วันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2017 10:10 am

การเมือง, ข่าว, เศรษฐกิจ



ปลัดท่องเที่ยวฯสั่งอุดหนุนยางพาราตามนโยบายรัฐ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสำรวจความต้องการใช้ยางพารา หวังช่วยแก้ปัญหาราคาคงต่ำ ตามนโยบายรัฐบาล

- 13 ก.ค. 60- นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตอบรับนโยบายรัฐบาล ที่ให้ทุกส่วนราชการสำรวจปริมาณความต้องการใช้ยางพาราสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น

รหัสข่าว: I-170714000379

หน้า: 1/3



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวจริง สปริงนิวส์ <http://www.springnews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:23

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ปลัดท่องเที่ยวฯ สั่งอุดหนุนยางพารา หนุนช่วยเหลือปัญหาราคาค้าความหนือขาอรั



โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สืบรอง พบว่า กรมพลศึกษา มีความต้องการใช้ยางพารา (ยางแห้ง) เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาต่างๆรวมทั้งสิ้นจำนวน 260.5 ตัน งบประมาณกว่า 903 ล้านบาท





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวจริง สปริงนิวส์ <http://www.springnews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:23

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ปลัดทอทเที่ยวส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพารา พร้อมแก้ปัญหาหาราคาดกต่ำตามนโยบายรัฐ

ซึ่งหลังจากนี้ จะประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 เพื่อประมวลจัดทำเป็นภาพรวมเสนอสำนักงานงบประมาณต่อไป

นอกจากนี้ยังระบุว่าก่อนหน้านี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ผลักดันให้มีการใช้ยางพาราในโครงการต่างๆทั้งในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มาอย่างต่อเนื่อง





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สำนักข่าวไทย <http://www.tnamcot.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:27

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: เอ็มเทค สวทช. จัดประชุมความร่วมมือวิจัยเทคโนโลยียาง มุ่งสร้างอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้เข้มแข็ง



เอ็มเทค สวทช. จัดประชุมความร่วมมือวิจัยเทคโนโลยียาง มุ่งสร้างอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้เข้มแข็ง



ไอที-นวัตกรรม 13 ก.ค. 2017 16:46:12

ปทุมธานี (13 กค.)-ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 มุ่งหวังให้เป็นเวที การพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และระดมความคิด เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมยางพารา ในประเทศ

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต ยางพาราหรือยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลิตได้มากกว่า 4 ล้านตันต่อปี อีกทั้ง "ยาง" ยังเป็นพืช เศรษฐกิจของไทย ด้านภาครัฐจึงมีนโยบาย ให้นำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาปรับใช้เพื่อแปรรูป ยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก อีกทั้งยังช่วยให้ใช้ยางพาราได้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย การนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม และการวิจัยด้านเทคโนโลยียาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความ ร่วมมือระหว่างบุคลากรที่ทำวิจัยด้านเทคโนโลยียาง เป็นที่มาของการจัดการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยียาง เพื่อให้บุคลากรสำคัญที่อยู่ในอุตสาหกรรมยางทุกภาคส่วน ทั้ง เกษตรกร นักธุรกิจ นิสิตนักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้มาร่วมพบปะ ฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการทำวิจัย และสร้างนวัตกรรมยางพาราในประเทศไทย อย่างยั่งยืน

สำหรับรายละเอียดในการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีภายในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีจาก อาทิ ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย, ดร.วารินทร์ ขจรไชยกูล, ผศ.ดร.กฤษฏา สุชีวะ และ ดร.นุชนาถ ฤ ระนอง / รับฟังมุมมองของงานวิจัยเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการจาก โดย คุณเอกชัย ลิ้มปิ๋โซติพงษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง / รวมถึงได้รับฟังการนำเสนอ และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมวิจัยด้านยางพาราที่พัฒนาโดยคนไทย





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) <http://www.rta.or.th> Rating ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:28

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: เอ็มเทค สวทช. ผันเครื่องข่ายนวัตกรรมยางพาราใช้ วทน. สร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศ

13 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ซึ่งประกอบด้วย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)



จัดการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีมุ่งหวังให้เป็นเวทีการพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และระดมความคิด เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมยางพาราในประเทศ



ดร.จุลเทพ ขจรไชยกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราหรือ ยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลิตได้มากกว่า 4 ล้านตันต่อปี และมีผลกระทบต่อผู้คนหลายภาคส่วนในประเทศ เช่น เกษตรกร ชาวสวนยาง ผู้ผลิตยางดิบ อุตสาหกรรมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น เมื่อพูดถึง "ยาง" ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย จึงได้รับความสนใจอย่างมากในทก มมอง อีกทั้งเป็นนโยบายที่รัฐบาลกำลังสนับสนุน คือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาแปรรูปยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ ในประเทศและส่งออก



ดังนั้นการใช้ยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพื่อนำไปสู่การพัฒนา นวัตกรรม และการวิจัยด้านเทคโนโลยีอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้และความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่ท้าววิจัยด้านเทคโนโลยีอย่าง ซึ่งสังกัดในมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ มาแลกเปลี่ยนระดมความคิดร่วมกันผ่านเวที “การประชุมความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง” โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา 4 หน่วยงาน คือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกันจัดการประชุมขึ้น



สำหรับการประชุมดังกล่าว นอกจากที่จะได้มารับฟังว่ามี การวิจัยด้านยางพาราในองค์กรต่างๆ เป็นอย่างไรแล้ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความพร้อมในด้านบุคลากรและเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อขับเคลื่อนความพร้อมเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการ ท้าววิจัยและสร้างนวัตกรรมยางพาราในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามคาดว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งภาคเกษตรกร นักธุรกิจ นิสิตนักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษารวิจัย รวมถึงผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยางพารา หรือบุคคลทั่วไปจะได้รับข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ ร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาของหลายองค์กร ที่จะช่วยสร้างผลกระทบที่ดีต่อการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรม “ยางพารา” และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราโดยรวมของประเทศไทย



ผู้อำนวยการเอ็มเทค กล่าวเสริมว่า สำหรับการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาการของศูนย์เอ็มเทค สวทช. มียุทธศาสตร์วิจัยอย่างลุ่มของศูนย์เอ็มเทค สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมขนส่งและการบินนั้น เป็นสองในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่น งานวิจัยอย่างล้อยึดเกาะถนนเปียกได้ดี ยางล้อความต้านทานการหมุนต่ำ ยางล้อเสียงดังต่ำ และยางล้อไมซ์ลัม (LiteWheel) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในการส่งออก ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น



ส่วนบทบาทและแผนงานต่อไปในอนาคตของเอ็มเทค สวทช. ในฐานะหนึ่งในสี่ภาคีเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา คือ จะสานต่อการทำงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม การบริหารจัดการ และการผลิตยางพารา จากกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล จากโจทย์ที่ได้รับจากการยางแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของภาค

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มุสลิมไทยโพสต์ <http://hot.muslimthai.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:29

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ถกไตรภาคีเห็นชอบจำกัดส่งออกยางพารา



ผู้ว่าฯท.เผยการประชุมสภาไตรภาคียางพารา เห็นชอบให้จำกัดการส่งออกยางพารา เพื่อแก้ปัญหาการค้าผันผวนระยะสั้น

วันนี้ (12ก.ค.60) การประชุมสภาไตรภาคียางพารา ครั้งที่ 28 ระหว่างประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและประเทศไทย ซึ่งฝ่ายไทยมีนายธีช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าร่วมประชุม ซึ่งไทยได้เสนอให้จำกัดการส่งออกยางพาราของทั้ง 3 ประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าผันผวนในระยะสั้น โดยที่ประชุมเห็นชอบและให้เร่งศึกษารายละเอียด ทั้งในส่วนของจำนวนระยะเวลา และสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ส.ค. 2560 นี้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศ ในเดือนก.ย.นี้ ก่อนหน้านี้เมื่อ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ได้ออก 4 มาตรการเพื่อแก้ปัญหาหยางพาราราคาคงต่ำ แต่ปัญหาราคายางพารากลับตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องซึ่งในเดือนก.ค.นี้ ราคาตลาดกลางยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช นำยางสดราคาประมาณ 40-43 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เตรียมยื่นข้อเรียกร้องในวันนี้ให้ยางมีราคา กิโลกรัมละ 70 บาท

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาหยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ส่วนข้อเรียกร้องให้ปรับราคาหยางพาราที่ กิโลกรัมละ 70 บาทนั้น เห็นว่า ต้องพิจารณาจากปริมาณยางว่ามีมากเพียงใด เพราะหากมียางทั้งในสต็อกของไทยและในตลาดโลกจำนวนมาก คงเป็นไปได้ยากที่จะทำให้ราคาสูงขึ้น

พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรับซื้อราคาหยางในราคากิโลกรัมละ 70 บาท ไม่สามารถทำได้ทันที แต่เชื่อว่าราคาหยางจะค่อยๆ ปรับขึ้นตามลำดับประมาณ 1-2 เดือนข้างหน้า หลังจากที่ยางหยางค้างสต็อกออกไป ราคาจะทยอยปรับสูงขึ้น แต่ต้องขึ้นอยู่กับราคาหยางของต่างประเทศด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:33

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. แลกสถานการณ์ยางพารา พร้อมมาตรการขับเคลื่อนเพื่อสร้างเสถียรภาพราคายาง
วอนทุกภาคส่วนเชื่อมั่น...
วอนทุกภาคส่วนเชื่อมั่น...

กยท. แลกสถานการณ์ยางพารา พร้อมมาตรการขับเคลื่อนเพื่อ สร้างเสถียรภาพราคายาง วอนทุกภาคส่วนเชื่อมั่น พร้อมร่วมมือ แก้ไขปัญหาในแนวทางเดียวกัน



กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย แลกสถานการณ์ยางพารากำลังจะขยับตัวขึ้นปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นบวกสนับสนุนราคายาง พร้อมแจงแนวทางแก้ไขปัญหายางพารา เน้นมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพด้านราคา วอนทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ราคายางในปัจจุบันเป็นเพียงการปรับตัวในระยะสั้นเท่านั้น

ดร. ธิธิช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยแถลงถึงประเด็นสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศว่า ปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการใช้ยางพารามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศไทยส่งออกยางพาราในรูปแบบของวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้หลายครั้งที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของโลกมีการปรับเปลี่ยนก็จะส่งผลต่อราคายางด้วย โดยเมื่อเปรียบเทียบราคายางอ่อนหลังกลับไปจะเห็นว่า แนวโน้มของยางพาราปรับตัวขึ้นลงตามวงจรของเศรษฐกิจ ซึ่งจริงๆ แล้วสถานการณ์ในห้วงระยะเวลานี้มีความใกล้เคียงกับในห้วงเวลาที่ผ่านมา และในช่วงนี้ก็มีลักษณะการเพิ่มขึ้นของราคายาง จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน จะกำหนดกรอบราคาในแต่ละปี ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยหันมาใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นแทนการพึ่งพิงการส่งออก

ดร. ธัชชัย สุขสะอาด เผยถึงสถานการณ์ด้านราคายางในช่วงนี้ว่า "สำหรับราคายางช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเล็กน้อย ยางแผ่นดิบ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 50.97 บาท/กิโลกรัม ลดลง 1.16 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควัน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 53.13 บาท/กิโลกรัม ลดลงเพียง 0.98 บาท/กิโลกรัม เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคายางของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งกยท. มองว่า ราคาได้ผ่านวิกฤตที่ลดลงอย่างรุนแรงแต่ละวันแล้ว แต่ราคายางที่ลดลงช่วงนี้ มีสาเหตุจากสต็อกยางของจีนที่ยังคงเพิ่มขึ้นเท่านั้น ส่วนปัจจัยพื้นฐานอื่นยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนราคายางทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ประกอบกับการขยายตัวในภาคการส่งออก หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ย ที่ 1.5% อีกทั้งราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ลดลง และปัจจัยด้านเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ทั้งจีน สหรัฐ และญี่ปุ่น ยังคงมีการขยายตัว ในภาคการผลิตจากดัชนี PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ) ของเดือนมิถุนายน ยังคงเพิ่มขึ้น และยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 สอดคล้องกับรายงานยอดขายรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่น ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.4 ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี รวมไปถึงปัจจัยสนับสนุนด้านสภาพอากาศ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศในช่วงนี้ มีปริมาณฝนร้อยละ 40 -60 ในภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ส่วนพื้นที่ปลูกยางอื่น มีปริมาณฝนร้อยละ 60 - 70 ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยลง

"คาดว่า สถานการณ์ราคายางจะขยับตัวขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 ประเทศผู้ผลิตยางของโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในประชุมหารือร่วมกันในเวทีสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council - ITRC) ครั้งที่ 28 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประเทศไทยเสนอในการนำมาตรการจำกัดการส่งออกมาใช้อีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาราคายางผันผวนในระยะสั้น พร้อมทั้ง จะเร่งดำเนินการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศ ให้เร็วขึ้นจากเดิมกำหนดในช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนกันยายนีเพื่อประชุมหารือแนวทางและมาตรการแก้ปัญหายางพารา นับว่าเป็นปัจจัยบวกในเชิงจิตวิทยาที่จะกระตุ้นให้สถานการณ์ราคายางมีทิศทางดีขึ้น" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติม

ดร.ธัชชัย กล่าวถึงมาตรการการและแนวทางแก้ปัญหายางพารา ว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการยาง ทั้งการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา การดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท และการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติม ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง อีกจำนวน 11,460ครัวเรือน ในขณะเดียวกัน กยท. มีกองทุนพัฒนายางพารา ซึ่งเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียยางพาราทั้งระบบ ไม่เพียงเกษตรกรชาวสวนยางเท่านั้น เพราะการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ให้เกิดความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนจะต้องพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป อุตสาหกรรม จนถึงการตลาด โดยการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (3) ประมาณ 2.5 พันล้านบาท ให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ทั้งนี้ หากเป็นชาวสวนยางรายย่อย สามารถใช้บุคคลหรือสหกรณ์ผู้ค้าประกันได้ สำหรับสถาบันเกษตรกร ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นบาท หากสถาบันใดได้รับการผ่อนผัน ขยายเวลาชำระหนี้ ลดหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ฯลฯ ถือว่า มีคุณสมบัติที่จะกู้ยืมได้ และสำหรับผู้ประกอบการยาง จะต้องไม่มีหนี้ผิดค้างชำระต่อสถาบันการเงินหรือ กยท. เช่นกัน

นอกจากนี้ กยท. ยังมีการผลักดันหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินจัดเก็บค่าธรรมเนียมมาเป็นค่าบริการกองทุนพัฒนายางพาราต่างๆ โดยตัวแทนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น ด้านสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 7 ของเงินกองทุน ขณะนี้ เกษตรกรสามารถใช้สิทธิ์ตามสวัสดิการ ซึ่ง กยท. ได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว กรณีสวนยางประสบภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปลายปี 2559 ประมาณ 4,000 ครัวเรือน กรณีเกษตรกรเสียชีวิต ทายาทจะได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 3,000 บาท รวมถึงเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวสวนยาง เป็นต้น สำหรับเงินกองทุนพัฒนายางพารา ร้อยละ 35ใช้ในการช่วยส่งเสริม เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง ซึ่งขณะนี้ กยท. ได้สนับสนุนเงินทุนประมาณ 2,500ล้านบาท ในการแปรรูป พัฒนาปรับปรุงคุณภาพต่างๆ รวมทั้ง การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะ อีกร้อยละ 3 ของเงินกองทุนในการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ

"สำหรับกระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคาขาย โดยมอบให้ กยท. เร่งเตรียมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาขาย โดยมีผู้ประกอบการส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ทั้ง 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บ๊วยเท็ด จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กยท. ลงทุนร่วมกัน 200 ล้านบาท เข้าซื้อยางในตลาด ซึ่งส่งผลดีต่อราคาขาย และเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน จะสามารถรักษาระดับราคา ผลักดันราคาให้อยู่ในระดับสมดุลอีกครั้ง ถือเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการ โดยจะมีเงินทุนเริ่มต้นร่วมกัน 1,200 ล้านบาท ในการใช้ซื้อยางทั้งในตลาดซื้อขายจริงและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในหลักการแล้วหากใช้ในตลาดล่วงหน้า สามารถขยายผลได้ถึง 10 เท่า จากเงิน 1,200 ล้านบาท จะขยายผลได้ถึง 12,000 ล้านบาท และซื้อขายได้ประมาณ 200,000 ตัน ถือเป็นมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ราคาขายกลับสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น" ผู้ว่าการ กยท. กล่าว

ดร.ธีธัช สุขสะอาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ วันนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคาขาย ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวจะสำเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกษตรกรสามารถเข้ามามีส่วนช่วยได้หลายวิธี ทั้งการเลือกปลูกยางพาราในพื้นที่ๆ เหมาะสม และที่สำคัญไม่บุกกรุกป่า ลดต้นทุนการผลิตให้ได้ โดยปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลูกพืชหลายชนิด ซึ่ง กยท. ให้การส่งเสริมทั้งทุนในการปลูกแบบผสมผสาน เป็นการปลูกพืชท้องถิ่นร่วมในสวนยาง หรือการเลี้ยงสัตว์ก็ดี สามารถเพิ่มรายรับให้กับครอบครัวในช่วงที่ราคาขายผันผวนด้วย ทั้งนี้ แนวทางในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นั้น กยท. มีคำแนะนำการปลูกยาง การบำรุงรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลผลิตของยางไทยมีคุณภาพ ซึ่งสิ่งนี้คือความแตกต่างด้านวัตถุดิบของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ที่ปลูกยาง ช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงต่างๆ ตลอดจนสื่อมวลชน มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งจากประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน ครูช่าง อยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการรับข้อมูลที่ถูกต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของอาชีพตัวทุกท่านเอง

นอกจากนี้ อีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญ คือ การส่งเสริมใช้ยางในประเทศ ซึ่งภาครัฐมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและผลักดันมาตรการ แนวทางต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกัน เกษตรกรชาวสวนยาง และประชาชนคนไทยทุกคนสามารถร่วมกันรณรงค์ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมยางพาราด้วยการใช้ยางให้เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพารา เช่น ของเล่นเด็ก หมอน กระเป๋า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องสำอาง รถยนต์ และรถทุกประเภท เป็นต้น ไม่เพียงแต่ชีวิตประจำวันของเราทุกคนเท่านั้น ยางพารายังมีประโยชน์ด้านยุทธโรปกรณ์ฝึกซ้อมทางทหาร ด้านคมนาคม ด้านการแพทย์ อีกนับไม่ถ้วน เพราะฉะนั้น หากทุกคนร่วมกันส่งเสริมและหันมาใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยจะไม่ใช้ประเทศผู้ผลิตที่ขายเฉพาะวัตถุดิบให้ประเทศอื่นๆ นำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพียงอย่างเดียว แต่เราจะให้ความสำคัญด้านการตลาดมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมที่มีขายผลผลิตอย่างเดียวรายได้ปีละ 2 แสนล้านบาท สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศอีกประมาณ 5-6 เท่า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศโดยรวมได้

"การร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นเรื่องสำคัญมาก ทั้งรัฐบาล และ กยท. กระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นอย่างดี และเร่งทำงานเพื่อแก้ไขมาโดยตลอด ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งจากตัวแทนเกษตรกรบางกลุ่ม หรือจากอดีตนักการเมืองหลายท่าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ กยท. พร้อมรับฟังและนำไปปรับใช้ร่วมกับมาตรการอื่นๆ ตามความเหมาะสม และฝากถึงทุกกลุ่มที่ต้องการนำเสนอแนวทาง ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะของท่านผ่านช่องทางต่างๆ หรือสำนักงานสาขาของ กยท. ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน การรวมตัวกันเพื่อกดดันรัฐบาลด้วยการประท้วงหรือการเดินขบวน อาจทำให้สถานการณ์แย่ลง และการแก้ไขปัญหาทำให้ยากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อราคาขาย ขณะนี้ขอให้รัฐบาลและ กยท. ใ้ใจใช้เวลาและวิธีการต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาหาราคายางที่ผันผวน ซึ่งเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ จำเป็นต้องใช้มาตรการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจึงจะแก้ไขได้ การสร้างข่าวในทางลบ การสร้างความขัดแย้งหรือการรวมกลุ่มกดดัน มิใช่วิธีการแก้ไขปัญหาในเวลาี่ รัฐบาลและ กยท. มีความจริงใจในการแก้ปัญหาและทำอย่างจริงจังมาโดยตลอด ขอให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ราคาขายในปัจจุบันเป็นเพียงการปรับตัวในระยะสั้น และจะกลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วอีกครั้งอย่างแน่นอน" ดร. ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย



นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้นำเรื่องถนนยางพาราดีนซีเมนต์ไปศึกษาต่อในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน เพราะในส่วนของถนนดีนซีเมนต์ที่จะนำมาใช้ จะเป็นส่วนซีพเบทด้านล่างของชั้นถนน ไม่ใช่ชั้นผิวถนน เพราะฉะนั้นทุกผิวถนนสามารถใช้นี้ไปทำเป็นซีพเบทได้ ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณการใช้ยางมากขึ้นจากเดิมที่เป็นถนนแอสฟัลท์ มีการใช้ยางพาราเพียง 5-8% แต่ถ้าทำเป็นถนนยางพาราดีนซีเมนต์ สามารถเพิ่มได้ถึง 12 ตัน/กิโลเมตร(กม.)

ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีการดำเนินการทดสอบแล้ว 6 เดือน สามารถใช้ยางพาราถึง 18 ตัน/กม. ซึ่งกรมชลประทานและกระทรวงกลาโหมแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการรับมอบอย่างตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.เป็นต้นไป เพื่อที่จะนำไปใช้ในการดำเนินการโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นการเริ่มต้นปฏิบัติจริงเป็นรูปธรรม

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานมีถนนอยู่ในความดูแลประมาณ 7,000 กม. เป็นถนนลาดยาง 3,074 กม. และได้ถ่ายโอนให้กรมทางหลวงชนบทท้องถิ่นไว้ประมาณ 4,000 กม. ในส่วนของถนนลาดยาง หากชำรุดจะต้องมีการซ่อมแซมโดยจะนำยางพาราในโครงการที่ กยท.ดำเนินการรวบรวมไว้ไปใช้

ส่วนอีกถนน คือ ถนนทางลูกรัง ประมาณ 1,800 กม. ซึ่งกรมชลประทานกำลังทำการศึกษาวិจัยอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี โดยจะทราบผลการวิจัยเดือนต.ค.นี้ หากจะนำผลการวิจัยไปขยายผล โดยการเอาดินลูกรังที่ผสมปูนซีเมนต์และน้ำยางชั้นบดอัดลงไป ซึ่งใช้น้ำยางพาราประมาณ 18 ตัน/กม. จะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ โดยเบื้องต้นจะรับมอบจาก กยท. ประมาณ 100 ตัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Variety Etc. <http://www.varietyetc.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:36

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ร่วมส่งเสริม และสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราไทย รับไทยแลนด์ 4.0 กับงาน "RAOT on The Move : นวัตกรรมกา...

ร่วมส่งเสริม และสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราไทย รับไทยแลนด์ 4.0 กับงาน "RAOT on The Move : นวัตกรรม การแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย"



Poster1c

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขอเชิญคนไทย และนักท่องเที่ยวที่สนใจ ร่วมเปิดประสบการณ์ และความรู้ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมยางพาราของไทย พร้อมทั้งสัมผัสผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา ในงาน "RAOT on The Move : นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" เนื่องในโอกาสวันครบรอบ "วันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 3" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนยางพาราไทย พร้อมทั้งเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสรับความรู้และเข้าใจประโยชน์ของยางพารา อันจะนำไปสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราของไทย



งาน "RAOT on The Move : นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" จะประกอบไปด้วย 4 โซนสำคัญ ได้แก่ โซนที่ 1 "โซนเทิดพระเกียรติ ต้นกล้าของพ่อ" จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร โดยรวบรวมพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อภาคเกษตร รวมถึงกิจการยางพาราไทย

โซนที่ 2 "Rubber Showcase" จัดแสดงข้อมูลความรู้ พร้อมกิจกรรมร่วมสนุก โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ "ยางสามัญประจำบ้าน" เป็นโซนของโชโกสัตว์ที่มีส่วนผสมหรือส่วนประกอบของยางพารา ที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่รอบตัว "ยางแห่งอนาคต" นำเสนอนวัตกรรมจากยางพารา ซึ่งมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์การแพทย์ แบบจำลองสำหรับฝึกซ้อมยทวิธี เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบและคาดว่าจะเป็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปได้ในอนาคต และส่วนที่ 3 "ยาง...ปีศาจชีวิต" จัดแสดงผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ยางพาราที่นำมาเป็นส่วนประกอบของการออกกำลังกาย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม workshop สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ D.I.Y. จากยางพารา

สำหรับผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพ ต้องไม่พลาดกับ โซนที่ 3 "Rubber Garden" ซึ่งตกแต่งพื้นที่ด้วยอุปกรณ์จากยางพารา ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม และถือเป็นพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนและสนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพ ชะ & แชร์

ปิดท้ายด้วย โซนที่ 4 "Rubber Shop" ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์จากยางพารากว่า 50 ร้านทั่วประเทศมาจัดจำหน่ายให้ได้เลือกช้อป



นอกจากนี้ ในส่วนเวทีกลางยังมีกิจกรรมการแสดงผลร่วมสมัยและกิจกรรมการแสดงผลที่เกี่ยวกับยางพารา อาทิ การกระโดดเชือก(ยาง)ลีลา, Thailand's Slam Dunk, Juggling Ball รวมถึงการแสดงดนตรีศิลปินมืออาชีพ ดารา นักร้อง ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ตลอดจนไฮไลท์การมอบรางวัล **Rubber Awards 2017** เป็นครั้งแรก ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาวงการยางพาราไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในแต่ละประเภท ได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น ผู้ประกอบกิจการยางดีเด่น นักวิจัยยางพาราดีเด่น และสื่อมวลชนดีเด่น เป็นต้น

งาน "RAOT on The Move นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ โซนเอเทรียม ชั้น 1 และโชว์ อาร์ท ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าไอซ์ ดีซี พระราม 9 ในเวลา 10.00 – 21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย โทร. 0 2433 2222 ต่อ 512 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.raot.co.th หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ การยางแห่งประเทศไทย RAOT



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:45

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: 'บีกฉัตร' ส่งทุกถนนให้ใช้ยางทำซัพเบท - กรมชลฯ นำร่องทำถนนยางพารา 3 พันกิโล

'บีกฉัตร' ส่งทุกถนนให้ใช้ยางทำซัพเบท - กรมชลฯ นำร่องทำถนนยางพารา 3 พันกิโล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 - 16:16 น.

1.3K SHARES

Facebook 1.3K

Twitter

Google+

Line



นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้นำเรื่องถนนยางพาราดีนซีเมนต์ไปศึกษาต่อในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน เพราะในส่วนของถนนดีนซีเมนต์ที่จะนำมาใช้ จะเป็นส่วนซัพเบทด้านล่างของชั้นถนนไมใช่ชั้นผิวถนน เพราะฉะนั้นทุกผิวถนนสามารถใช้อย่างนี้ไปทำเป็นซัพเบทได้ ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณการใช้ยางมากขึ้นจากเดิมที่เป็นถนนแอสฟัลท์ มีการใช้ยางพาราเพียง 5-8% แต่ถ้าทำเป็นถนนยางพาราดีนซีเมนต์ สามารถเพิ่มได้ถึง 12 ตัน/กิโลเมตร(กม.)

ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีการดำเนินการทดสอบแล้ว 6 เดือน สามารถใช้ยางพาราถึง 18 ตัน/กม. ซึ่งกรมชลประทานและกระทรวงกลาโหมแจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการรับมอบอย่างตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.เป็นต้นไป เพื่อที่จะนำไปใช้ในการดำเนินการโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นการเริ่มต้นปฏิบัติจริงเป็นรูปธรรม

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานมีถนนอยู่ในความดูแลประมาณ 7,000 กม. เป็นถนนลาดยาง 3,074 กม. และได้ถ่ายโอนให้กรมทางหลวงชนบทท้องถิ่นไว้ประมาณ 4,000 กม. ในส่วนของถนนลาดยาง หากชำรุดจะต้องมีการซ่อมแซมโดยจะนำยางพาราในโครงการที่ กยท.ดำเนินการรวบรวมไว้ไปใช้

ส่วนอีกถนน คือ ถนนทางลูกรัง ประมาณ 1,800 กม. ซึ่งกรมชลประทานกำลังทำการศึกษาวิจัยอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี โดยจะทราบผลการวิจัยเดือนต.ค.นี้ หากจะนำผลการวิจัยไปขยายผล โดยการเอาดินลูกรังที่ผสมปูนซีเมนต์และน้ำยางข้นบดอัดลงไป ซึ่งใช้น้ำยางพาราประมาณ 18 ตัน/กม. จะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ โดยเบื้องต้นจะรับมอบจาก กยท. ประมาณ 100 ตัน

รหัสข่าว: I-170714000435

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:51

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: เอ็มเทค สวทช. ผนึกเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรม.

เอ็มเทค สวทช. ผนึกเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย



วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง เพื่อเป็นเวทีการพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ และระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมยางพาราในประเทศไทย

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราหรือยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 4 ล้านตันต่อปี และมีผลกระทบต่อผู้คนหลายภาคส่วนในประเทศ เช่น เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ผลิตยางดิบ อุตสาหกรรมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง อีกทั้งเป็นนโยบายที่รัฐบาลกำลังสนับสนุน คือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาแปรรูปร่างให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก ดังนั้นการใช้ยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพื่อนำไปสู่การพัฒนา นวัตกรรม และการวิจัยด้านเทคโนโลยียางได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้จักและความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่ทำวิจัยด้านเทคโนโลยียาง ซึ่งสังกัดในมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ มาแลกเปลี่ยนระดมความคิดร่วมกันผ่านเวที "การประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง" โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา 4 หน่วยงาน คือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกันจัดการประชุมขึ้น

สำหรับการประชุมดังกล่าว จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความพร้อมในด้านบุคลากรและเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบเพื่อขับเคลื่อนความพร้อมเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมยางพาราในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามคาดว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งภาคเกษตรกร นักธุรกิจ นิสิตนักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษารวมถึงผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยางพารา หรือบุคคลทั่วไปจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียาง ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาของหลายองค์กร ที่จะช่วยสร้างผลกระทบที่ดีต่อการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรม "ยางพารา" และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราโดยรวมของประเทศไทย

ผู้อำนวยการเอ็มเทค กล่าวเสริมว่า สำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านยางพาราของศูนย์เอ็มเทค สวทช. มียุทธศาสตร์การวิจัยยางล้อของศูนย์เอ็มเทค สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมขนส่งและการบินนั้น เป็นสองในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่น งานวิจัยยางล้อยึดเกาะถนนเปียกได้ดี ยางล้อความต้านทานการหมุนต่ำ ยางล้อเสียงดังต่ำ และยางล้อไมซ์ลัม (LiteWheel) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในการส่งออกตลอดจนการใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศไทยเพิ่มขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Kachon.com <https://www.kachon.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:52

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: เอ็มเทคสร้างความร่วมมือเครือข่ายวิจัยยางพาราไทย



เทสทิวส์

วันนี้(13 กรกฎาคม 2560) ที่ศูนย์ประชุมอภุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดการประชุมความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีการพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และระดมความคิด เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมยางพาราในประเทศ

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกุล ผู้อำนวยการ เอ็มเทค กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราหรือยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยผลิตได้มากกว่า 4 ล้านตันต่อปี และมีผลกระทบต่อผู้คนหลายภาคส่วนในประเทศทั้ง เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ผลิตยางดิบ และอุตสาหกรรมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง "ยาง" ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในทุกมุมมอง และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาแปรรูปยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก เพื่อให้เกิดการใช้ยางอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้การ วิจัยด้านเทคโนโลยียางได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็น สร้างความรู้จักและความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่ทำวิจัยด้านเทคโนโลยียาง ทั้งในสังกัด มหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ

สำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านยางพาราของศูนย์เอ็มเทค สวทช. มียุทธศาสตร์การวิจัยยางล้อ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมขนส่งและการบินนั้น เป็นสองในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเอ็มเทค สวทช. มีโครงการวิจัยเกี่ยวกับแปรรูปยางพารา เช่น งานวิจัยยางล้อยึดเกาะถนนเปียกโคดี ยางล้อความต้านทานการหมุนต่ำ ยางล้อเสียงดังต่ำ และยางล้อไมโครลิท (LiteWheel) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในการส่งออก ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น

ส่วนบทบาทและแผนงานต่อไปในอนาคตของเอ็มเทค สวทช. ในฐานะหนึ่งในสี่ภาคีเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา คือ จะสานต่อการดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม การบริหารจัดการ และการผลิตยางพารา จากกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล จากโจทย์ที่ได้รับจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Kaset1009 www.kaset1009.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:54

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: เคลื่อนถนนยางพาราดีนซีเมนต์



ก.เกษตรฯ เร่งติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพาราส่วนราชการ พร้อมสนับสนุนการทำถนนยางพาราดีนซีเมนต์ เพิ่มปริมาณการใช้ถึง 12 ล้านตัน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพาราดำเนินโครงการของส่วนราชการปี 2560 ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมหลายหน่วยงานมีความต้องการจะใช้ยางภายในประเทศ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องของมาตรฐาน การจัดซื้อ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ขณะเดียวกันแต่ละหน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อทบทวนหาวิธีร่วมกัน



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

ทั้งนี้ ได้มีการสรุปการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 60) ซึ่งมี 9 หน่วยงานยื่นความ
จําางใช้ยางพารา ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร มี
การใช้ยางพารารวมปริมาณน้ำยางขึ้น 22,321.54 ตัน และยางแห้ง 2,952.66 ตัน (จากเดิม น้ำยางขึ้น 20,964.8009 ตัน ยางแห้ง
3,512.0781 ตัน ณ วันที่ 29 มิ.ย. 60) รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,925,626,588.57 บาท



สำหรับปี 2561 มี 5 หน่วยงานที่ยื่นความจําางใช้ยางพารา ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวง
คมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการเพิ่มให้หน่วยงานอื่นๆ ดำเนิน
การเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งตั้งงบประมาณโดยใช้งบปกติของแต่ละหน่วยงานและแจ้งข้อมูลภายในวันศุกร์หน้าต่อไป



“ระยะยาวได้สั่งการให้นำเอาเรื่องถนนยางพาราดีนซีเมนต์ไปศึกษาในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน เพราะถนนดีน
ซีเมนต์นี้จะนำไปใช้ในเรื่องของการทำซั้บเบต คือ ส่วนของด้านล่างของตัวซั้บ ไม่ใช่ซั้บนผิวถนน ซึ่งทุกผิวถนนสามารถใช้ซั้บเบตนี้ได้
เพราะสามารถเพิ่มปริมาณได้ถึง 12 ล้านตัน นอกจากนี้ กรมชลประทานดำเนินการทดสอบแล้ว 6 เดือน ผลการทดสอบใช้ได้ถึง 18 ตัน
ต่อ 1 กิโลเมตร” พลเอกฉัตรชัย กล่าว



นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวเพิ่มเติม สำหรับรายการพิจารณาชนิดของผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการมีทั้งสิ้น 23 รายการ อาทิ ถุงฝ้ายยาง แผ่นยางรองคอตระพาน ยางกันชนท่าเรือ ท่อยาง คุคน้ำและส่งน้ำ แผ่นยางซีม ยางขวางถนนจำกัดความเร็ว ยางปูพื้น ยางปูพื้นลู่วิ่งลานกรีฑา เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีมอก.แล้วทั้งสิ้น 22 รายการ และมี มอก. พร้อมราคากลางสำนักรบประมาณ 1 รายการ รวมทั้งยังไม่มี มอก.1 รายการ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ <http://www.thairath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:23

หัวข้อข่าว: ลิงแก่แก้ปัญหายางพารา

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

ลิงแก่แก้ปัญหายางพารา

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ © 13 ก.ค. 2560 05:01



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคายางพาราไม่ได้เลวร้ายมากนัก แต่เกษตรกรอาจรู้สึกว่าราคาควรดีกว่านี้ ล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าปริมาณการใช้ยางในตลาดโลกจะมีมากขึ้น การแก้ไขปัญหาราคา ต้องฟังความเห็นทุกๆ ด้าน หากชาวสวนยางหยุดโยงเรื่องการเมืองลงได้ก็เป็นเรื่องดี การทำงานก็จะง่ายขึ้น รัฐบาลได้วางแผนแก้ปัญหา เช่น หน่วยงานราชการที่อยากใช้ยางพารา แต่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากยางพาราต้องผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก็จะรวบรวมปัญหานี้ เสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะใช้งบเพิ่มเติมเพื่อให้ทันในปีนี้

นายธีชัย สุภะสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย ได้เรียก 9 หน่วยงานของรัฐมา ประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพารา ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการปี 2560-2561 เพื่อสรุปความต้องการใช้ยางพาราปีนี้ ที่มีจำนวน 22,321 ตัน มูลค่า 16,925 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้งบปกติ และงบประมาณเหลือจ่าย วงเงิน 15,074 ล้านบาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลืออีก 1,851 ล้านบาท ต้องรวบรวมจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า และหาก ครม. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ลดการส่งออกและลดการนำเข้า ผลิตภัณฑ์ยาง ก็จะเพิ่มการใช้ยางพาราได้อีก 1.43 ล้านตันต่อปี.

รหัสข่าว: I-170714000530

หน้า: 1/1

ตลท.หนุนตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพยาง



ตลท. 13 ก.ค. - ตลท.ชี้กองทุนรักษาเสถียรภาพยาง เป็นผลดีหนุนปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวถึงนโยบายการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อดูแลการซื้อขายยางพาราทั้งในตลาดการค้าแบบส่งมอบทันที หรือ Spot และตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (Futures) ว่า น่าจะส่งผลดีต่อปริมาณการซื้อขายในตลาดมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เรื่องราคายางพารายังคงเป็นไปตามราคาตลาดโลก

ทั้งนี้ การดำเนินงานของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ภายหลังควบรวมกันและเริ่มนำสินค้ายางพาราเข้ามาซื้อขายในตลาด TFEX เป็นสินค้าแรก ปัจจุบันมีสภาพคล่องมากขึ้นในระดับ 100 สัญญาต่อวัน เมื่อเทียบกับในอดีตก่อนที่จะมีการควบรวมกัน ตลาด AFET มีสภาพคล่องน้อยมาก ขณะนี้ผู้ประกอบการยางพาราที่เข้ามาซื้อขายในตลาดประเทศไทยมีมากขึ้นจากเดิมที่ไปซื้อขายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น.- สำนักข่าวไทย

ก.เกษตรฯ ส่งศึกษาทำถนนยางพาราตินซีเมนต์



กรุงเทพฯ 12 ก.ค. - รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพาราส่วนราชการ พร้อมสนับสนุนการทำถนนยางพาราตินซีเมนต์ เพิ่มปริมาณการใช้ถึง 12 ตัน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพาราดำเนินโครงการของส่วนราชการปี 2560 ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการใช้ยางภายในประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานมีความต้องการจะใช้ยางภายในประเทศ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องของมาตรฐาน การจัดซื้อ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ขณะเดียวกันแต่ละหน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อทบทวนหารือร่วมกัน

ทั้งนี้ ได้มีการสรุปการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 60) ซึ่งมี 9 หน่วยงาน ยื่นความจำนงใช้ยางพารา ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และ กรุงเทพมหานคร มีการใช้ยางพารารวมปริมาณน้ำยางชั้น 22,321.54 ตัน และยางแห้ง 2,952.66 ตัน (จากเดิม น้ำยางชั้น 20,964.8009 ตัน ยางแห้ง 3,512.0781 ตัน ณ วันที่ 29 มิ.ย. 60) รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,925,626,588.57 บาท

สำหรับปี 2561 มี 5 หน่วยงานที่ยื่นความจำนงใช้ยางพารา ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการเพิ่มให้หน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งตั้งงบประมาณโดยใช้งบปกติของแต่ละหน่วยงานและแจ้งข้อมูลภายในวันศุกร์หน้าต่อไป

“ระยะยาวได้สั่งการให้นำเอาเรื่องถนนยางพาราตินซีเมนต์ไปศึกษาในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน เพราะถนนตินซีเมนต์นี้จะนำไปใช้ในโครงการทำซบเบส คือ ส่วนของด้านล่างของตัวชั้น ไม่ใช่ชั้นผิวถนน ซึ่งทุกผิวถนนสามารถใช้ซบเบสนี้ได้ เพราะสามารถเพิ่มปริมาณได้ถึง 12 ตัน นอกจากนี้ กรมชลประทานดำเนินการทดสอบแล้ว 6 เดือน ผลการทดสอบใช้ได้ถึง 18 ตันต่อ 1 กิโลเมตร” พลเอกฉัตรชัย กล่าว

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวเพิ่มเติม สำหรับรายการพิจารณาชนิดของผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการมีทั้งสิ้น 23 รายการ อาทิ ถุงฝ้ายยาง แผ่นยางรองคอกสะพาน ยางกันชนท่าเรือ ท่อยางดูดน้ำและส่งน้ำ แผ่นยางซึม ยางขวางถนนจำกัดความเร็ว ยางปูพื้น ยางปูพื้นลู่วิ่งลานกรีฑา เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมี มอก.แล้วทั้งสิ้น 22 รายการ และมี มอก. พร้อมราคากลางสำนักงบประมาณ 1 รายการ รวมทั้งยังมี มอก. 1 รายการ.-สำนักข่าวไทย

คุยโขมงข่าวเช้า (ช่วงที่ 1) วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560

เกษตรสร้างชาติ :

- กยท.ขอให้เกษตรกรร่วมมือแก้ไขปัญหาราคายาง
- พิจิตรแปรรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยฉาบ เพิ่มมูลค่า
- เกษตรกรเชียงรายปลูกหญ้าเนเปียร์ขายรายได้ดี
- รายงานพิเศษ : เมล่อนเขียนลายฟอสซิล จ.สตูล
- เร่งเคลียร์ให้ทันเข้าน้ำ รถไฟตกราง 9 ตู้ กลางเมืองโคราช
- รถบัสนักท่องเที่ยวเงินแบรกดแตกแหกโค้งทางลงเขาป่าตอง ตาย 1 เจ็บกว่า 20
- สิบล้อเสยท้ายพ่วง 18 ล้อ จอดกินข้าวข้างทางชลบุรี ไฟลุกท่วม คนขับเจ็บ

ข่าวเที่ยง (ในประเทศไทย) ช่วงที่ 3 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560

- 9 เศรษฐกิจ
- เข้มบัตร์เครดิตคุมเงินวาก่อนี้
- กยท. คาคราคาขายางพารามิทิศทางปรับเพิ่ม
- พาณิซย์เดินหน้าหาตลาดรองรับผลผลิตยางพารา
- บขส.เตรียมทบทวนเส้นทางเดินรถใหม่
- เอกชน เตรียมนำเข้าก๊าซแอลพีจีเพิ่มขึ้นเท่าตัวปีหน้าหลังลอยตัวก๊าซ

กยท.ขอให้เกษตรกรร่วมมือแก้ไขปัญหาราคายาง



กรุงเทพฯ 10 ก.ค.-กยท. ขอเกษตรกรสวนยาง ร่วมมือรัฐ สร้างบรรยากาศการซื้อขายที่ดี หลังมีกระแสจะมายื่นข้อเสนอที่รัฐสภา มั่นใจอีก 2-3 สัปดาห์ ราคาขยับขึ้นแน่ พร้อมเชิญผู้ประกอบการนำยางหรือเพิ่มปริมาณการรับซื้อ หวังดันราคาขยับขึ้น

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย จะเดินทางไปยื่นข้อเสนอแนวทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการประชุมคณะอนุกรรมการเกษตรกร ที่รัฐสภา ในวันพรุ่งนี้(11 ก.ค.) ว่า ทางรัฐและกยท.พร้อมรับฟังข้อเรียกร้องต่างๆ ของเกษตรกรอย่างเต็มที่ และที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามข้อเสนอกลุ่มเครือข่ายมาโดยตลอด ทั้งการนำสต็อกของรัฐมาใช้ และการนำ พ.ร.บ.ควบคุมยางมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือว่าที่ผ่านมา กยท.ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ดังนั้น จึงอยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการสร้างบรรยากาศการซื้อขายมากกว่าการสร้าง ความขัดแย้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าในต่างประเทศได้ดีกว่า

อย่างไรก็ตามทาง กยท.จะประสานเชิญผู้ประกอบการนำยาง มาหารือในวันพรุ่งนี้ด้วย เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อ ดุดขับผลผลิตให้กับเกษตรกรมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีส่วนเกินสูง โดยผู้ประกอบการนำยางสามารถใช้วงเงินเพิ่มสภาพคล่องที่รัฐบาลอนุมัติให้ได้ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าซื้อน้ำยางได้มากขึ้น ทั้งนี้ในวันที่ 13 ก.ค.นี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะหารือหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มแนวการใช้ยางในประเทศ ซึ่งขณะนี้มี 9 หน่วยงานเสนอขอใช้ยางเพื่อการก่อสร้างต่าง ๆ แล้ว ขณะที่แนวโน้มราคายางพารา เชื่อว่าในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า จะมีราคาสูงขึ้น เพราะจากปัจจัยบวกด้านความต้องการยางเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมมีมากขึ้น และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น จะทำให้ราคายางพาราขยับตัวดีขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ กยท. ยังเร่งเตรียมจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมีผู้ประกอบการส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ทั้ง 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอมโมเนียม จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคซ์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กยท. ลงทุนร่วมกัน องค์กรละ 200 ล้านบาท เข้าซื้อยางในตลาด ซึ่งส่งผลดีต่อราคายาง และเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน จะสามารถรักษาระดับราคา ผลักดันราคาให้อยู่ในระดับสมดุลอีกครั้ง โดยมีเงินทุนเริ่มต้นร่วมกัน 1,200 ล้านบาท ในการใช้ซื้อยางทั้งในตลาดซื้อขายจริงและตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในหลักการแล้ว หากใช้ในตลาดล่วงหน้า สามารถขยายผลได้ถึง 10 เท่า จากเงิน 1,200 ล้านบาท จะขยายผลได้ถึง 12,000 ล้านบาท และซื้อยางได้ประมาณ 200,000 ตัน โดยหลังจากดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว จะส่งผลให้ราคายางพาราในปีนี้อาจเพิ่มขึ้นเป็น 60-70 บาทต่อกิโลกรัม จากปีก่อนที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 40-50 บาทต่อกิโลกรัม

ขณะเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 3 ประเทศผู้ผลิตยางของโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ประชุมหารือร่วมกันในเวทีสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) ครั้งที่ 28 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประเทศไทยเสนอในการนำมาตรการจำกัดการส่งออกมาใช้อีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาราคายางผันผวนในระยะสั้น พร้อมทั้งจะเร่งดำเนินการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศ ให้เร็วขึ้น จากเดิมกำหนดในช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนกันยายนี้อีกเพื่อประชุมหารือแนวทางและมาตรการแก้ปัญหายางพารา โดยในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ คณะทำงานด้านยางพาราจะหารือร่วมกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เพื่อหาข้อสรุปความร่วมมือการกำหนดสัดส่วนการส่งออก ระยะเวลาในการส่งออก และผลกระทบของแต่ละประเทศ ก่อนเสนอในระดับรัฐมนตรีของทั้งประเทศในกลางเดือนกันยายนต่อไป

-สำนักข่าวไทย

คьюโขม่งข่าวเช้า (BIZ TIME) วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560

- เชื้อกองทุน TFF ช่วยเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศ
- ไทย-จีนถกเดินหน้าความร่วมมือด้านรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 19
- กกพ.เตือนค่าไฟฟ้างวดใหม่ขยับขึ้นแน่นอน
- รายงานพิเศษ : กยท.หนุนชาวสวนยางสูงวัยมีอาชีพเสริมสร้างรายได้
- พาณิชย์โชว์ศักยภาพเกษตรอินทรีย์
- ตัวเลขเศรษฐกิจ-ทิศทางการข่าว

สมอ. หนุนผลิตภัณฑ์ยางต้องได้มาตรฐาน

กรุงเทพฯ 11 ก.ค.-สมอ. พัฒนาผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราคุณภาพมาตรฐาน มอก.

นายพิสิฐ รังสฤษฏ์ภูมิกุล เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง พาราอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ผลิตที่นอนและหมอน ยางพารา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมสร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการยื่นขอ มอก.

สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม จะยื่นขอการรับรอง สมอ. นั้น ปัจจุบันมีห้องแล็บที่พร้อมให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพาราแล้ว 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันยานยนต์ ศูนย์วิจัยยาง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจุบัน สมอ. ดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราและประกาศใช้แล้วจำนวน 155 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานทั่วไปจำนวน 152 มาตรฐาน และเป็นมาตรฐานบังคับที่ต้องมีความปลอดภัยเป็นพิเศษจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มอก.683-2530 ยางในรถจักรยานยนต์ มอก.969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนมและ มอก.1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น

สมอ. ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยยางของประเทศในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางที่กำหนดขึ้นจากการวิจัยในประเทศ ไปประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (มาตรฐาน ISO) หลายมาตรฐาน และยังได้ปรับมาตรฐานสาขาผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 56 มาตรฐาน โดยมาตรฐานเหล่านี้ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านกระบวนการผลิต และการตรวจสอบรับรองจะเป็นกุญแจและใบเบิกทางที่สำคัญในการขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ และเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันในตลาดการค้าสากล-สำนักข่าวไทย

เกาะติดข่าว วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.



FM100.5 10 ก.ค. 2017 09:39:17

(09.30) ประชาชนใช้โอกาสช่วงวันหยุดชดเชย เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง จำนวนมาก ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมีจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกภายในเดินที่พักรอคอย

ขณะที่ สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมากราบถวายบังคม พระบรมศพ วานนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 37,251 คน รวม 249 วัน มี 8,265,834 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล รวม 249 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 634,782,830.26 บาท

(09.30) นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยผ่านรายการทิศทางข่าวทางคลื่นข่าว **Fm.100.5 Mcot News Network** ว่า สถานการณ์ราคายางในประเทศผ่านพ้นจุดวิกฤต และยังคงปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ยืนยันรัฐบาลและ กยท.มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา พร้อมเร่งรัดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ย้ำความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงสู่การปฏิบัติ

(09.30) เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงต้องเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่สงบขึ้นในพื้นที่ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา โดยเฉพาะย่านการค้ากลางเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและประชาชนในพื้นที่ออกมาท่องเที่ยว จับจ่ายเลือกซื้อสินค้า ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความถี่ในการออกลาดตระเวนเดินเท้า เพื่อขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุไม่สงบ เช่นเดียวกับพื้นที่ 4 อำเภอรอยต่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(09.30) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตปลัดกระทรวงการคลัง เผยเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีโอกาสขยายตัวได้ถึงร้อยละ 4 หากสามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ได้สำเร็จตามเป้า และจับตาเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่า เพราะอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก

(09.30) เกิดเหตุเพลิงไหม้ ตลาดแคมเดน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน ของอังกฤษ นักดับเพลิงราว 60 คน ระดมกำลังเร่งดับเพลิง ขณะที่ตำรวจกรุงลอนดอนแถลงว่า ยังไม่ทราบว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ และจำนวนเท่าใด

////สืบหน้าข่าวอาเซียน////

คุยโขมงข่าวเช้า (ช่วงที่ 1)

คุยโขมงข่าวเช้า (ช่วงที่ 1) วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560

เกษตรสร้างชาติ :

- กยท.เสนอสภาไตรภาคีฯ จำกัดปริมาณส่งออก
- ชาวสวนยางสงขลาاونรัฐเร่งช่วยแก้ยางราคาตก
- ชาวสวนมะนาวพิจิตรทดลองปลูกหมอนทองในแปลงมะนาว ได้ผลดี
- แม่ค้าสมุทรสงครามอย่างสับปะรดเพิ่มมูลค่า แก้ปัญหาราคาตก
- รายงานพิเศษ : เปิดพื้นที่ให้คนเมืองฝึกดำนา
- หนุ่มไทยออยล์บินพารามอเตอร์ตก จ.ชลบุรี ค้นหา 3 ชม. พบเจ็บสาหัส
- ชายอังกฤษแจ้ง ตร.พทยา จับพ่อค้านาฬิกาออปปี๋ บุกรุกขู่ฆ่า
- ยายวัย 85 เศร้า ถูกงัดบ้าน 3 ครั้ง ที่กระบี่ หมดตัว
- โจรตูดขาด ทูบตู้บริจาคขโมยเงินวัดชัยนาท-ฉกอาหารร้านตามสั่งหน้าวัด
- โรคนี้นุคร่าชีวิต อนิวัฒน์ คล้ายทอง นักร้องนำวงชบาแก้ว
- สาวอุบลฯ แจ้งความให้ขานเนตหยุดแฮร์-ด่าทอ เมามหมดสติอยู่ในพงหญ้า

ไทยเสนอที่ประชุมสภาไตรภาคียางพาราจำกัดปริมาณส่งออก



กรุงเทพฯ 9 ก.ค.-การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางพารา ITRC ครั้งที่ 28 เริ่ม 6-7 กรกฎาคม 2560 พร้อมเสนอมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกยางพารา ของ 3 ประเทศ แก้ไขปัญหา ยางพาราผันผวน

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า กยท. ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางและมาตรการแก้ปัญหายางพารา ในเวทีสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council – ITRC) ครั้งที่ 28 ร่วมกับประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย โดยในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ประเทศไทยเสนอทั้ง 2 ประเด็น คือ จะเร่งดำเนินการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศ ให้เร็วขึ้น จากเดิมกำหนดในช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนกันยายนี้

“สำหรับประเทศไทยได้เสนอให้มีการนำมาตรการจำกัดการส่งออกมาใช้อีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาการคายางผันผวนในระยะสั้น ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้คณะทำงานฯ ศึกษารายละเอียดด้าน จำนวน/ระยะเวลา/ สัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศ เห็นชอบและสั่งการต่อไป” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว.-สำนักข่าวไทย